

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔
ในวันจันทร์ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายมาย ปักราช	ประธานสภา อบต.	มาย ปักราช	
๒	นายจิระศักดิ์ จันทนศักดิ์	รองประธานสภา อบต.	จิระศักดิ์ จันทนศักดิ์	
๓	นายยุพิน วงศ์อะทะ	ส.อบต.หมู่ ๑	ยุพิน วงศ์อะทะ	
๔	นายศรีมูล ตุ่นแก้ว	ส.อบต.หมู่ ๑	ศรีมูล ตุ่นแก้ว	
๕	นางอรพิน วงศ์หน่อแก้ว	ส.อบต.หมู่ ๒	อรพิน วงศ์หน่อแก้ว	
๖	นายประกอบ อินปัญญา	ส.อบต.หมู่ ๔	ประกอบ อินปัญญา	
๗	นายอินจันทร์ อินตา	ส.อบต.หมู่ ๕	อินจันทร์ อินตา	
๘	นายถาวร หลีกแหลม	ส.อบต.หมู่ ๕	ถาวร หลีกแหลม	
๙	นายสมคิด ทิศตา	ส.อบต.หมู่ ๖	สมคิด ทิศตา	
๑๐	นายณัฐนนท์ ลาภมา	ส.อบต.หมู่ ๖	ณัฐนนท์ ลาภมา	
๑๑	นายเทียนชัย ทวีสาร	ส.อบต.หมู่ ๗	เทียนชัย ทวีสาร	
๑๒	นายทองคำ วงศ์แก้วมูล	ส.อบต.หมู่ ๘	ทองคำ วงศ์แก้วมูล	
๑๓	นางกัญญา กั้นเอี้ย	ส.อบต.หมู่ ๘	กัญญา กั้นเอี้ย	
๑๔	ว่าที่ร้อยเอกชัยทัศน์ ศรีนันทชัย	เลขานุการสภา อบต. / ปลัด อบต.	ชัยทัศน์ ศรีนันทชัย	

ผู้ไม่มาประชุม

-ไม่มี-

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายศุภร์ ไทยธนสุกานต์	นายก อบต.	ศุภร์ ไทยธนสุกานต์	
๒	นางณัฐิยา อุปกิจ	รองนายก อบต.	ณัฐิยา อุปกิจ	
๓	นายสมพงษ์ ตันหนองดู่	รองนายก อบต.	สมพงษ์ ตันหนองดู่	
๔	นางสาวบุษราคัม แจ่มห่มเครือ	เลขานุการ นายกฯ	บุษราคัม แจ่มห่มเครือ	
๕	นางศิริพร เครือวงศ์	หน.สำนักปลัด	ศิริพร เครือวงศ์	
๖	นายสมหมาย เป็งขวัญ	ผอ.กองช่าง	สมหมาย เป็งขวัญ	
๗	นายสุวิชัย ศรีปินตา	ผอ.กองคลัง	สุวิชัย ศรีปินตา	
๘	นางกนิษฐา ชื่อสังข์พงษ์	นักวิเคราะห์นโยบายฯ	กนิษฐา ชื่อสังข์พงษ์	
๙	นางวิลาวรรณ พุทธรม	นักทรัพยากรบุคคลฯ	วิลาวรรณ พุทธรม	
๑๐	นายสุริยา ณะวงษ์	หัวหน้างานแปรรูปไม้ฯ	สุริยา ณะวงษ์	
๑๑	นายชลากร พองตา	พนักงานโรงเลื่อย	ชลากร พองตา	
๑๒	นายศราวุธ โลหะโชติ	วิศวกรชลประทานฯ	ศราวุธ โลหะโชติ	

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

เมื่อถึงเวลา ๐๙.๓๐ น. ว่าที่ ร.อ.ชัยทัศน์ ศรีนันทชัย เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ได้เชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง เข้าประจำที่ในห้องประชุม พร้อมแจ้งจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงที่มาลงชื่อเข้าประชุม จำนวน ๑๓ ท่าน ครบองค์ประชุมแล้ว

ว่าที่ร้อยเอก ชัยทัศน์ ศรีนันทชัย เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

บัดนี้ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงมาครบองค์ประชุมแล้ว ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง จดรูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ และเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระต่อไปครับ

นายมาย ปักราช ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

สวัสดีครับ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงผู้ทรงเกียรติ, คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้แจกหนังสือพร้อมด้วยระเบียบวาระการประชุมให้ท่านล่วงหน้าแล้ว สมาชิกมาประชุม ๑๓ ท่าน ครบองค์ประชุม ผมขอเปิดการประชุม ขอเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อ่านประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

ว่าที่ร้อยเอก ชัยทัศน์ ศรีนันทชัย เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

- อ่านประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง-
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

เรื่อง การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ได้มีมติในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ และตามประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปี ๒๕๖๕ ได้กำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญสมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยมีกำหนดไม่เกิน ๑๕ วัน นั้น

อาศัยอำนาจตามมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับ ข้อ ๒๒ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ - ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยมีกำหนดไม่เกิน ๑๕ วัน และให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงหรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง มีเรื่องที่จะเสนอให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงพิจารณา สามารถยื่นขอเสนอญัตติต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงเป็นหนังสือล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า ๕ วัน ตามแบบที่กำหนด

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ลงชื่อ (นายมาย ปักราช)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

นายมาย ป็กราช ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

ขอขอบคุณเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงได้อ่านประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง เรื่อง การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้สมาชิก อบต. และ ผู้ทรงเกียรติได้รับทราบแล้ว ต่อไปผมขอเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

นายมาย ป็กราช ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

เรียนท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ท่านคณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ กระผมขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

๑.การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่ง นายอำเภอแม่เมาะ คนใหม่ คือ นายพนมพร ตัญญา ตำแหน่งเดิม จำจังหวัดลำปางรักษาการในตำแหน่ง นายอำเภอ (ผู้อำนวยการต้น) อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นายอำเภอแม่เมาะ(ผู้อำนวยการสูง) อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๒.ข้าราชการโอนมารับราชการในสังกัด อบต.บ้านดง จำนวน ๑ ราย คือ นางวิลาวรรณ พุทธิธรรม ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สังกัด สำนักปลัด อบต.บ้านดง มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔

๓.การฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid -๑๙)ในกลุ่มเป้าหมายอำเภอแม่เมาะ จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์และรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid -๑๙) เพื่อเป็นการป้องกันและกระตุ้นให้ประชาชนฉีดวัคซีนป้องกันโรค ไวรัสโคโรนา (Covid -๑๙)จะได้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่

๔.ขอเชิญท่านสมาชิกสภา อบต.บ้านดง ทุกท่าน เข้าร่วมประชุมเพื่อรับการตรวจนิเทศและรับฟังปัญหาข้อเสนอนะในพื้นทีตำบลบ้านดง โดย นายอำเภอแม่เมาะ ท่านใหม่จะมาตรวจนิเทศและรับฟังปัญหาข้อเสนอนะในพื้นทีตำบลบ้านดง อบต.บ้านดง โดยได้มีหนังสือจากอำเภอแม่เมาะ แจ้งให้เข้าร่วมประชุมใน วันอังคารที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

มติที่ประชุม

- ที่ประชุมรับทราบ-

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

นายมาย ป็กราช ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

ตามที่ฝ่ายเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ได้จัดส่งบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ให้กับท่านสมาชิกสภา อบต.ทุกท่านแล้วเพื่อให้สมาชิกได้ตรวจสอบความถูกต้อง และให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงรับรองรายงานการประชุมหากสมาชิกสภา อบต.ท่านใดประสงค์แก้ไขถ้อยคำในรายงานการประชุม โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมพิจารณา มีสมาชิกสภาอบต.ท่านใด ประสงค์จะขอแก้ไขรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ขอเชิญครับ

ที่ประชุม

ไม่มีสมาชิกสภา อบต.เสนอ

นายมาย ปีกราช ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

เมื่อไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง เสนอขอแก้ไขถ้อยคำในรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ แล้ว ก่อนที่จะลงมตินั้นตามข้อ ๗๖ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ กำหนดให้ก่อนการลงมติทุกครั้งให้ประธานสภาท้องถิ่นตรวจสอบว่ามีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ในที่ประชุมครบจำนวนเป็นองค์ประชุมหรือไม่ ดังนั้น ขอให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ตรวจสอบนับจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงครบจำนวนเป็นองค์ประชุมหรือไม่

ว่าที่ร้อยเอกชัยทัศน์ ศรีนันทชัย เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้ารับการประชุมทุกท่าน มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อยู่ในห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง จำนวน ๑๓ ท่าน ครบองค์ประชุม ครับ

นายมาย ปีกราช ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

ขณะนี้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อยู่ในห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง จำนวน ๑๓ ท่าน ครบองค์ประชุม กระผมขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ขอโปรดยกมือขึ้นครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยมีสมาชิกสภา อบต. ยกมือเห็นชอบ ๑๒ เสียงงดออกเสียง ๑ เสียง คือ ประธานสภา อบต.

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง กระทู้ถาม

นายมาย ปีกราช ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

การยื่นกระทู้ถามต้องดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๙๒ และข้อ ๙๔ โดยเคร่งครัด ในวันนี้ไม่มีผู้ยื่นกระทู้ถามแต่อย่างใดดังนั้นจึงผ่านระเบียบ วาระนี้ไป

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง ที่เสนอใหม่

ระเบียบวาระที่ ๔.๑ การขอความเห็นชอบเพื่อประกอบการยื่นขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่เกาะเพื่อก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่ทุ เนื้อที่ ๒๗ ไร่ ๙๗.๘๐ ตารางวา ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓

นายมาย ปีกราช ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

ระเบียบวาระที่ ๔.๑ การขอความเห็นชอบเพื่อประกอบการยื่นขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่เกาะเพื่อก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่ทุ เนื้อที่ ๒๗ ไร่ ๙๗.๘๐ ตารางวา ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ ขอเชิญนายกององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงชี้แจง ครับ

นายศุภร์ ไทธนสุกานต์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน กระผมขอเสนอญัตติการขอความเห็นชอบเพื่อประกอบการยื่นขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ของเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ได้รับหนังสือจากกรมป่าไม้ ที่ ทส.๑๖๐๒/๔๖๗๑ลงวันที่๑๘มีนาคม๒๕๖๔ โดยได้แจ้งให้สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่๓ (ลำปาง)ประสานข้อมูลเพิ่มเติมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง จัดส่งเอกสารที่แสดงผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ดังนั้นจึงขอความเห็นชอบเพื่อประกอบการยื่นขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่เมาะเพื่อก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่ทุ เนื้อที่ ๒๗ ไร่ ๙๗.๘๐ ตารางวา ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ ครับ

นายมาย ปักราช ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

ขอคุณนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงที่ได้เสนอญัตติในการขอความเห็นชอบเพื่อประกอบการยื่นขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่เมาะเพื่อก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่ทุ เนื้อที่ ๒๗ ไร่ ๙๗.๘๐ ตารางวา ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ และก่อนที่ท่านสมาชิก อ.บ.ต. จะอภิปรายผมขอให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงชี้แจงระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณาญัตติดังกล่าว ขอเชิญครับ

ว่าที่ร้อยเอกชัยทัศน์ ศรีนันทชัย เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

เรียนประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้ารับการประชุมทุกท่าน กระผมว่าที่ร้อยเอกชัยทัศน์ ศรีนันทชัย เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ขอชี้แจงข้อระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ ดังนี้

๑. มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ เห็นชอบในหลักการตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอเกี่ยวกับมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหากรณีส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับการอนุญาตเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหากรณีส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาตให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ ในการเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ทุกกรณีของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว หรือกำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการโดยไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่ โดยผ่อนผันให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐดำเนินการต่อไปได้ และให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ต่อไป ทั้งนี้ให้พิจารณาเฉพาะส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ได้ยื่นคำขออนุญาตไว้แล้วหรือยื่นคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ

๒. หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส.๑๖๐๒.๔๒ /๘๔๘๖ ลงวันที่๑๘ พฤษภาคม๒๕๖๔ เรื่อง ขอยกเวลาในการยื่นคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาในการยื่นคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ โดยให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐยื่นคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ภายใน ๑๒๐ วัน นับแต่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ขยายเวลาในการยื่นคำขออนุญาต

๒. ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการใช้พื้นที่เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน หรือเพื่อประโยชน์อย่างอื่นของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๓

หมวด ๑ การขอและการใช้พื้นที่

ข้อ ๖ หน่วยงานของรัฐประสงค์จะขอใช้พื้นที่บางแห่งภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติเป็นสถานที่ปฏิบัติงานหรือเพื่อประโยชน์ของรัฐอย่างอื่น ให้ยื่นคำขอตามแบบ ป.ส. ๑๗ ทำยระเบียบนี้ต่อจังหวัดท้องที่ที่ป่านั้นตั้งอยู่หรือหน่วยงานที่อธิบดีกำหนด พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไว้ในใบรับคำขอ

เมื่อได้รับคำขอตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับคำขอออกใบรับคำขอให้แก่ผู้ยื่นคำขอไว้เป็นหลักฐาน และดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของคำขอและเอกสารหรือหลักฐานต่าง ๆ

ในกรณีที่คำขอและเอกสารหรือหลักฐานไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน หากเห็นว่าคำขอไม่ถูกต้องหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใด ให้แจ้งผู้ยื่นคำขอทราบทันที ถ้าเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขหรือเพิ่มเติมได้ในขณะนั้น ให้แจ้งให้ผู้ยื่นคำขอดำเนินการแก้ไขหรือยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมให้ครบถ้วน ถ้าเป็นกรณีที่ไม่อาจดำเนินการในขณะนั้น ให้เจ้าหน้าที่บันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่จะต้องยื่นเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กำหนด และให้ผู้ยื่นคำขอลงนามไว้ในบันทึกนั้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นคำขอไม่แก้ไขเพิ่มเติมคำขอหรือไม่ส่งเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมตามที่เจ้าหน้าที่แจ้งให้ทราบหรือตามที่ปรากฏในบันทึกที่จัดทำตามวรรคสาม ให้เจ้าหน้าที่คืนคำขอพร้อมทำหนังสือถึงเหตุแห่งการคืนคำขอให้ทราบด้วย

ผู้ยื่นคำขอจะอุทธรณ์คำสั่งคืนคำขอตามวรรคสี่ ตามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติหรือตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองหรือจะยื่นคำขอใหม่ก็ได้ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

ในกรณีที่กิจกรรมหรือโครงการใดต้องได้รับอนุญาตหรือปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมายอื่นให้ผู้ยื่นคำขอปฏิบัติตามกฎหมายอื่นให้แล้วเสร็จก่อนยื่นคำขอ เว้นแต่กรณีที่กฎหมายอื่นกำหนดไว้ว่าผู้ยื่นคำขอจะต้องได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่ก่อน

ข้อ ๗ หน่วยงานของรัฐต้องใช้พื้นที่ตามวัตถุประสงค์และโครงการที่ปรากฏตามประกาศเท่านั้น หากมีความจำเป็นจะดำเนินการอื่นใดนอกเหนือวัตถุประสงค์และโครงการที่ระบุไว้ในประกาศหน่วยงานของรัฐต้องแจ้งให้จังหวัดท้องที่ที่ป่านั้นตั้งอยู่เพื่อทราบและให้จังหวัดพิจารณาเสนอกรมต่อไป

หมวด ๒ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข

ข้อ ๘ เมื่อจังหวัดหรือหน่วยงานที่อธิบดีกำหนด ได้รับคำขอตามข้อ ๖ ให้เสนอคำขอดังกล่าว พร้อมทั้งให้ความเห็นต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภายในห้าวันนับตั้งแต่วันที่ได้รับคำขอและเอกสารหรือหลักฐานถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดส่งเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบสภาพป่าร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักท้องที่หรือหน่วยงานที่อธิบดีกำหนดภายในยี่สิบห้าวันนับตั้งแต่วันที่ผู้ว่าราชการจังหวัดส่งวันแต่มีเหตุจำเป็นไม่อาจตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ชี้แจงเหตุผลที่ไม่อาจดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกำหนดให้กรมทราบ

ให้เจ้าหน้าที่ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งตามวรรคหนึ่ง รายงานผลการตรวจสอบสภาพป่าตามแบบป.ส. ๑๘ ทำยระเบียบนี้ พร้อมทั้งให้ความเห็นประกอบการตรวจสอบสภาพป่านั้นต่อจังหวัดหรือหน่วยงานที่อธิบดีกำหนดภายในสิบห้าวัน พร้อมสำเนาแจ้งให้ผู้อำนวยการสำนักท้องที่ทราบ เพื่อให้ความเห็นประกอบการพิจารณาต่อผู้ว่าราชการจังหวัด

ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตรวจสอบพิจารณาและทำความเข้าใจ พร้อมรวบรวมเอกสารหรือหลักฐานเสนอโดยตรงไปยังกรมภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่วันที่ได้รับเอกสารหรือหลักฐานครบถ้วน

ข้อ ๙ พื้นที่ที่จะประกาศ ต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

(๑) ไม่เป็นพื้นที่ป่าซึ่งอยู่ระหว่างการใช้ศึกษาค้นคว้าทางวิชาการป่าไม้

(๒) ไม่ขัดกับมาตรการการใช้ที่ดินในพื้นที่ลุ่มน้ำ มาตรการการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลนและมาตรการการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดินป่าไม้ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติไว้ หรือผู้รับอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามมาตรการที่คณะรัฐมนตรีได้กำหนดไว้

(๓) ไม่เป็นพื้นที่ที่ประกาศให้เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำระดับนานาชาติ ระดับชาติ ระดับท้องถิ่น และพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศ หรือพื้นที่แกนกลาง (Core Area) ของพื้นที่สงวนชีวมณฑล

(๔) ไม่อยู่ในเขตพื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์ พื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พื้นที่ที่จะใช้มาตรการในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งไม่อยู่ในพื้นที่ที่เป็นระบบนิเวศและทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่มีความสำคัญและมีความโดดเด่นควรแก่การอนุรักษ์

(๕) ไม่ขัดกับมาตรการที่กำหนดในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายหรือประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๖) ไม่ขัดกับมาตรการที่กฎหมายอื่นกำหนดไว้เป็นพื้นที่สงวนคุ้มครอง และอนุรักษ์กรณีโครงการที่ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์แต่มีวัตถุประสงค์อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนโดยส่วนรวมในด้านเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง และการพัฒนาประเทศอย่างแท้จริงซึ่งมีความจำเป็นและไม่อาจหลีกเลี่ยงไปใช้พื้นที่อื่นได้ และเป็นกิจกรรมที่สามารถควบคุมผลกระทบต่อระบบนิเวศได้ ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขและมติคณะรัฐมนตรีที่กำหนด

ข้อ ๑๐ เงื่อนไขที่แนบท้ายประกาศให้ใช้ตามแบบที่กำหนดไว้ท้ายระเบียบนี้ ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควรกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ในพื้นที่ปฏิบัติเพิ่มเติม ให้ระบุไว้ในเงื่อนไขแนบท้ายประกาศ

ข้อ ๑๑ เมื่อมีการประกาศตามระเบียบนี้แล้ว ให้อธิบดีพิจารณาสั่งเจ้าหน้าที่ออกไปดำเนินการตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตอย่างสม่ำเสมอ

หมวด ๓ เอกสารประกอบการขออนุญาตและการรับรอง

ข้อ ๑๒ เอกสารที่ใช้ประกอบการขออนุญาต มีดังนี้

(๑) คำขอใช้พื้นที่ของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติตามมาตรา ๑๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

(๒) รายละเอียดโครงการที่ขอเข้าทำประโยชน์ วัตถุประสงค์ ลักษณะการดำเนินงานของโครงการ ผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการ แนวทางการบริหารและการจัดการโครงการ รายละเอียดงบประมาณที่ได้รับ พร้อมแผนผังและแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน

(๓) รายละเอียดสภาพป่าเบื้องต้นที่จะขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ ทั้งทางกายภาพและชีวภาพ

(๔) หนังสือแสดงว่าเป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจให้ดำเนินการแทนหน่วยงานของรัฐ

(๕) แผนที่แสดงภูมิประเทศ มาตราส่วน ๑:๕๐,๐๐๐ และแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ

มาตราส่วนตามความเหมาะสม พร้อมแผนที่สังเขปแสดงบริเวณพื้นที่ที่ขอใช้ประโยชน์และพื้นที่ข้างเคียงที่ติดต่อกับพื้นที่ที่ขอ

(๖) เอกสารหลักฐานที่แสดงผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ป่านั้นตั้งอยู่

(๗) กรณีโครงการหรือกิจการที่เข้าข่ายจะต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นหรืออื่น ๆ ให้แนบหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบสำหรับโครงการหรือกิจการที่เข้าข่ายจะต้องจัดทำรายการข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมให้แนบรายงานข้อมูลดังกล่าวด้วย

(๘) รายงานเหตุผลและความจำเป็นในการขอใช้ประโยชน์ (กรณีพื้นที่มากกว่ายี่สิบไร่) ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากปลัดกระทรวงหรือผู้บัญชาการเหล่าทัพแล้วแต่กรณี

(๙) บันทึกยินยอมแก้ไขปัญหาราชภู

(๑๐) หากเป็นพื้นที่ตามประกาศหรือหนังสืออนุญาตเดิมของรายอื่นที่ยังไม่สิ้นอายุ ต้องมีหนังสือแสดงความยินยอมให้ใช้พื้นที่ของผู้ใช้พื้นที่หรือผู้รับอนุญาตเดิม

(๑๑) กรณีการขอใช้พื้นที่ที่ตามประกาศเดิมสิ้นอายุ ให้แนบหลักฐานแสดงว่าที่ผ่านมาผู้ใช้พื้นที่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขแนบท้ายประกาศหรือไม่ และได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

(๑๒) เอกสารหรือหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงนำเรียนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงเพื่อโปรดทราบครับ

นายมาย ปีกราช ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

ตามที่เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ได้ชี้แจง ระเบียบ/กฎหมายแล้ว ขอเชิญสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง พิจารณา หรือผู้ใด มีประเด็น สอบถาม หรือสงสัยได้โปรดเสนอความเห็นหรือซักถาม ได้ ครับ

นายมาย ปีกราช ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

มีสมาชิกสภา อบต.ท่านใดเสนอหรืออภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ในญัตติการขอความเห็นชอบเพื่อประกอบการยื่นขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่เกาะเพื่อก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่ทุ เนื้อที่ ๒๗ ไร่ ๙๗.๘๐ ตารางวา ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ ขอเชิญครับ

ที่ประชุม

ไม่มีสมาชิกสภา อบต.เสนอ

นายมาย ปีกราช ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

เมื่อไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง เสนอ แล้ว ก่อนที่จะลงมตินั้นตามข้อ ๗๖ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๕ กำหนดให้ก่อนการลงมติทุกครั้งให้ประธานสภาท้องถิ่นตรวจสอบดูว่ามีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ในที่ประชุมครบจำนวนเป็นองค์ประชุมหรือไม่ ดังนั้นขอให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ตรวจสอบนับจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงครบจำนวนเป็นองค์ประชุมหรือไม่

ว่าที่ร้อยเอกชัยทัศน์ ศรีนันทชัย เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้ารับการประชุมทุกท่าน มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อยู่ในห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง จำนวน ๑๓ ท่าน ครบองค์ประชุม ครับ

นายมาย ปีกราช ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

ขณะนี้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อยู่ในห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง จำนวน ๑๓ ท่าน ครบองค์ประชุม

นายมาย ปีกราช ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

ในเมื่อไม่มีผู้ใดเสนอหรืออภิปรายเพิ่มเติมกระผมขอมติที่ประชุมสภา อบต.บ้านดง ว่าสมาชิกสภา อบต. ท่านใดเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงยื่นขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่เกาะเพื่อประกอบการยื่นขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่เกาะเพื่อก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่ทุ เนื้อที่ ๒๗ ไร่ ๙๗.๘๐ ตารางวา ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ โปรดยกมือขึ้นครับ

มติที่ประชุม

- เห็นชอบ/รับรอง	จำนวน	๑๓	เสียง
- ไม่เห็นชอบ/ไม่รับรอง	จำนวน	-	เสียง
- งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง

นายมาย ปีกราช ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

เป็นอันว่าสภา อบต.บ้านดง มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงยื่นขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่เมาะเพื่อประกอบยื่นขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่เมาะเพื่อก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่ทุ เนื้อที่ ๒๗ ไร่ ๙๗.๘๐ ตารางวา ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยมีสมาชิกสภา อบต. ยกมือเห็นชอบ ๑๓ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๔.๒ ญัตติการขอความเห็นชอบเพื่อประกอบการยื่นขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ของ งานแปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์ไม้แม่เมาะ(โรงเลื่อยแม่เมาะ) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อป.) ตามมาตรา๑๓/๑แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗

นายมาย ปีกราช ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

คณะผู้บริหารได้แก่นายกององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ได้เสนอ ญัตติ การขอความเห็นชอบเพื่อประกอบการยื่นขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ของ งานแปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์ไม้แม่เมาะ(โรงเลื่อยแม่เมาะ) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อป.) ตามมาตรา๑๓/๑แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ชี้แจงและเสนอ ครับ

นายศุภร์ ไทยธนสุกานต์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้ารับการประชุมทุกท่าน กระผม นายศุภร์ ไทยธนสุกานต์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงขอเสนอญัตติการขอความเห็นชอบเพื่อประกอบการยื่นขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ ป่าไม้ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ของ งานแปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์ไม้แม่เมาะ(โรงเลื่อยแม่เมาะ)องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อป.) ตามมาตรา๑๓/๑แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ได้รับแจ้งจากงานแปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์ไม้แม่เมาะ(โรงเลื่อยแม่เมาะ) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อป.) ตามหนังสือที่ ทส. ๑๔๐๘.๕/๒ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขอความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงเพื่อประกอบในการขอใช้พื้นที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรา๑๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติงานเป็นหมอนไม้ซุงวัดถุดิบโรงเลื่อยแม่เมาะ ในท้องที่ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง เนื้อที่ ๕ไร่ เพื่อปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการใช้พื้นที่เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน หรือเพื่อประโยชน์อย่างอื่นของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๓จึงเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงเพื่อโปรดพิจารณา ครับ

นายมาย ป็กราช ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

ขอขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงที่ได้นำเสนอญัตติและชี้แจงรายละเอียดการขอความเห็นชอบเพื่อประกอบการยื่นขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ของงานแปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์ไม้แม่เมาะ(โรงเลื่อยแม่เมาะ) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (ออป.) ตามมาตรา๑๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ และก่อนที่ท่านสมาชิกสภา อบต. บ้านดง จะอภิปรายผมขอเชิญเจ้าหน้าที่ของงานแปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์ไม้แม่เมาะ(โรงเลื่อยแม่เมาะ)องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (ออป.) ชี้แจงรายละเอียดเหตุผล ครับ ขอเชิญครับ

นายสุริยา ณะวงษ์ ผู้แทนจากงานแปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์ไม้แม่เมาะ(โรงเลื่อยแม่เมาะ)

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้ารับการประชุมทุกท่าน กระผม นายสุริยา ณะวงษ์ ตำแหน่ง หัวหน้างานแปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์ ผู้แทนจากงานแปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์ไม้แม่เมาะ(โรงเลื่อยแม่เมาะ) ดังนี้

ด้วยงานแปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์ไม้แม่เมาะ(โรงเลื่อยแม่เมาะ) ส่วนพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมไม้ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือตอนบน องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือตอนบน (ออป.) ขอมติความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงเพื่อประกอบในการขอใช้พื้นที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติตามมาตรา๑๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติงานเป็นหมอนไม้ซุงวัดฤดูบโรงเลื่อยแม่เมาะ ในท้องที่ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง เนื้อที่ ๕ไร่ โดยมีพิกัด พื้นที่ ดังนี้

จุดที่๑ E ๕๗๕๒๘๗ N ๒๐๓๕๘๗๐ จุดที่๒ E ๕๗๕๓๕๑ N ๒๐๓๕๘๒๘

จุดที่๓ E ๕๗๕๓๐๒ N ๒๐๓๕๗๔๒ จุดที่๔ E ๕๗๕๒๓๒ N ๒๐๓๕๗๒๘

เพื่อปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขในการใช้พื้นที่เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน หรือเพื่อประโยชน์อย่างอื่นของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๓จึงเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงเพื่อโปรดพิจารณา ครับ

นายมาย ป็กราช ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

ขอขอบคุณท่าน สุริยา ณะวงษ์ ตำแหน่ง หัวหน้างานแปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์ ผู้แทนจากงานแปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์ไม้แม่เมาะ(โรงเลื่อยแม่เมาะ) ที่ได้นำเสนอและชี้แจงรายละเอียดการขออนุมัติเห็นชอบการขอความเห็นชอบเพื่อประกอบการยื่นขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ของงานแปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์ไม้แม่เมาะ(โรงเลื่อยแม่เมาะ) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (ออป.) ตามมาตรา๑๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ดังนั้น ให้ท่านสมาชิก อบต. อภิปรายและซักถาม ขอเชิญครับ

นายเทียนชัย ทวีสาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง หมู่ที่๗

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้ารับการประชุมทุกท่าน กระผม นายเทียนชัย ทวีสาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงหมู่ที่๗ จากการที่งานแปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์ไม้แม่เมาะ(โรงเลื่อยแม่เมาะ) ได้ขอมติความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงเพื่อประกอบในการขอใช้พื้นที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติตามมาตรา๑๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติงานเป็นหมอนไม้ซุงวัดฤดูบโรงเลื่อยแม่เมาะ ในท้องที่ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง เนื้อที่ ๕ไร่ นั้น กระผมเห็นด้วย เนื่องจากได้ตรวจสอบและรับทราบแล้วว่า ในพื้นที่ที่ขอนั้นไม่ได้มีผลกระทบต่อชุมชน ครับ

นายมาย ปีกราช ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

มีท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงหรือผู้ใดจะอภิปรายและซักถาม อีกไหมครับ
ขอเชิญครับ

ที่ประชุม ไม่มีสมาชิกสภา อบต.เสนอหรือสอบถามเพิ่มเติม

นายมาย ปีกราช ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

เมื่อไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง เสนอแล้ว และก่อนที่ท่านสมาชิก อบต. จะมี
มติ ผมขอให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงชี้แจงระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณา
ญัตติดังกล่าว ขอเชิญครับ

ว่าที่ร้อยเอกชัยทัศน์ ศรีนันทชัย เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

เรียนประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้ารับการประชุมทุกท่าน กระผม
ว่าที่ร้อยเอกชัยทัศน์ ศรีนันทชัย เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ขอชี้แจงข้อระเบียบ/
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ ดังนี้

๑. ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการใช้พื้นที่เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน หรือเพื่อประโยชน์อย่างอื่นของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ
ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๓

หมวด ๑ การขอและการใช้พื้นที่

ข้อ ๖ หน่วยงานของรัฐประสงค์จะขอใช้พื้นที่บางแห่งภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติเป็นสถานที่ปฏิบัติงานหรือ
เพื่อประโยชน์ของรัฐอย่างอื่น ให้ยื่นคำขอตามแบบ ป.ส. ๑๗ ทำยระเบียบนี้ต่อจังหวัดท้องที่ที่ป่านั้นตั้งอยู่หรือ
หน่วยงานที่อธิบดีกำหนด พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไว้ในใบรับคำขอ

เมื่อได้รับคำขอมารวดหนึ่งแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับคำขอมอบใบรับคำขอให้แก่ผู้ยื่นคำขอไว้เป็น
หลักฐาน และดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของคำขอและเอกสารหรือหลักฐานต่าง ๆ

ในกรณีที่คำขอและเอกสารหรือหลักฐานไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน หากเห็นว่าคำขอไม่ถูกต้องหรือยังขาด
เอกสารหรือหลักฐานใด ให้แจ้งผู้ยื่นคำขอทราบทันที ถ้าเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขหรือเพิ่มเติมได้ในขณะนั้นให้
แจ้งให้ผู้ยื่นคำขอดำเนินการแก้ไขหรือยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมให้ครบถ้วน ถ้าเป็นกรณีที่ไม่อาจ
ดำเนินการในขณะนั้น ให้เจ้าหน้าที่บันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่จะต้องยื่นเพิ่มเติม
ภายในระยะเวลาที่กำหนด และให้ผู้ยื่นคำขอลงนามไว้ในบันทึกนั้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นคำขอไม่แก้ไขเพิ่มเติมคำขอหรือไม่ส่งเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมตามที่เจ้าหน้าที่แจ้งให้
ทราบหรือตามที่ปรากฏในบันทึกที่จัดทำตามวรรคสาม ให้เจ้าหน้าที่คืนคำขอพร้อมทำหนังสือถึงเหตุแห่งการคืน
คำขอให้ทราบด้วย

ผู้ยื่นคำขอจะอุทธรณ์คำสั่งคืนคำขอมารวดคดี ตามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติหรือตามกฎหมาย
ว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองหรือจะยื่นคำขอใหม่ก็ได้ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

ในกรณีที่กิจกรรมหรือโครงการใดต้องได้รับอนุญาตหรือปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมายอื่นให้ผู้ยื่นคำ
ขอปฏิบัติตามกฎหมายอื่นให้แล้วเสร็จก่อนยื่นคำขอ เว้นแต่กรณีกฎหมายอื่นกำหนดไว้ว่าผู้ยื่นคำขอจะต้อง
ได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่ก่อน

ข้อ ๗ หน่วยงานของรัฐต้องใช้พื้นที่ตามวัตถุประสงค์และโครงการที่ปรากฏตามประกาศเท่านั้น หากมีความ
จำเป็นจะดำเนินการอื่นใดนอกเหนือวัตถุประสงค์และโครงการที่ระบุไว้ในประกาศหน่วยงานของรัฐต้องแจ้งให้
จังหวัดท้องที่ที่ป่านั้นตั้งอยู่เพื่อทราบและให้จังหวัดพิจารณาเสนอกรมต่อไป

หมวด ๒ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข

ข้อ ๘ เมื่อจังหวัดหรือหน่วยงานที่อธิบดีกำหนด ได้รับคำขอตามข้อ ๖ ให้เสนอคำขอดังกล่าว พร้อมทั้งให้ความเห็นต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภายในห้าวันนับตั้งแต่วันที่รับคำขอและเอกสารหรือหลักฐานถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดส่งเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบสภาพป่าร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักท้องที่หรือหน่วยงานที่อธิบดีกำหนดภายในยี่สิบห้าวันนับตั้งแต่วันที่ผู้ว่าราชการจังหวัดส่งเว้นแต่มีเหตุจำเป็นไม่อาจตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ชี้แจงเหตุผลที่ไม่อาจดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกำหนดให้กรมทราบ

ให้เจ้าหน้าที่ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งตามวรรคหนึ่ง รายงานผลการตรวจสอบป่าตามแบบป.ส. ๑๘ ทำระยะเบียบนี้ พร้อมทั้งให้ความเห็นประกอบการตรวจสอบป่านั้นต่อจังหวัดหรือหน่วยงานที่อธิบดีกำหนดภายในสิบห้าวัน พร้อมสำเนาแจ้งให้ผู้อำนวยการสำนักท้องที่ทราบ เพื่อให้ความเห็นประกอบการพิจารณาต่อผู้ว่าราชการจังหวัด

ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตรวจสอบพิจารณาและทำความเข้าใจ พร้อมทั้งรวบรวมเอกสารหรือหลักฐานเสนอโดยตรงไปยังกรมภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่วันที่รับเอกสารหรือหลักฐานครบถ้วน

ข้อ ๙ พื้นที่ที่จะประกาศ ต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

(๑) ไม่เป็นพื้นที่ป่าซึ่งอยู่ระหว่างการใช้ศึกษาค้นคว้าทางวิชาการป่าไม้

(๒) ไม่ขัดกับมาตรการการใช้ที่ดินในพื้นที่ลุ่มน้ำ มาตรการการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลนและมาตรการการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดินป่าไม้ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติไว้ หรือผู้รับอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามมาตรการที่คณะรัฐมนตรีได้กำหนดไว้

(๓) ไม่เป็นพื้นที่ที่ประกาศให้เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำระดับนานาชาติ ระดับชาติ ระดับท้องถิ่น และพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศ หรือพื้นที่แกนกลาง (Core Area) ของพื้นที่สงวนชีวมณฑล

(๔) ไม่อยู่ในเขตพื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์ พื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พื้นที่ที่จะใช้มาตรการในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งไม่อยู่ในพื้นที่ที่เป็นระบบนิเวศและทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่มีความสำคัญและมีความโดดเด่นควรแก่การอนุรักษ์

(๕) ไม่ขัดกับมาตรการที่กำหนดในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนหรือประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๖) ไม่ขัดกับมาตรการที่กฎหมายอื่นกำหนดไว้เป็นพื้นที่สงวนคุ้มครอง และอนุรักษ์กรณีโครงการที่ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์แต่มีวัตถุประสงค์อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนโดยส่วนรวมในด้านเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง และการพัฒนาประเทศอย่างแท้จริงซึ่งมีความจำเป็นและไม่อาจหลีกเลี่ยงไปใช้พื้นที่อื่นได้ และเป็นกิจกรรมที่สามารถควบคุมผลกระทบต่อระบบนิเวศได้ ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขและมติคณะรัฐมนตรีที่กำหนด

ข้อ ๑๐ เงื่อนไขที่แนบท้ายประกาศให้ใช้ตามแบบที่กำหนดไว้ทำระยะเบียบนี้ ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควรกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ใช้พื้นที่ปฏิบัติเพิ่มเติม ให้ระบุไว้ในเงื่อนไขแนบท้ายประกาศ

ข้อ ๑๑ เมื่อมีการประกาศตามระเบียบนี้แล้ว ให้อธิบดีพิจารณาส่งเจ้าหน้าที่ออกไปดำเนินการตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตอย่างสม่ำเสมอ

หมวด ๓ เอกสารประกอบการขออนุญาตและการรับรอง

ข้อ ๑๒ เอกสารที่ใช้ประกอบการขออนุญาต มีดังนี้

(๑) คำขอใช้พื้นที่ของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติตามมาตรา ๑๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

(๒) รายละเอียดโครงการที่ขอเข้าทำประโยชน์ วัตถุประสงค์ ลักษณะการดำเนินงานของโครงการ ผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการ แนวทางการบริหารและการจัดการโครงการ รายละเอียดงบประมาณที่ได้รับ พร้อมแผนผังและแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน

(ก) รายละเอียดสภาพป่าเบื้องต้นที่จะขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ ทั้งทางกายภาพและชีวภาพ
 (ข) หนังสือแสดงว่าเป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจให้ดำเนินการแทนหน่วยงานของรัฐ
 (ค) แผนที่แสดงภูมิประเทศ มาตรฐาน ๑:๕๐,๐๐๐ และแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ มาตรฐานตามความเหมาะสม พร้อมแผนที่สังเขปแสดงบริเวณพื้นที่ที่ขอใช้ประโยชน์และพื้นที่ข้างเคียง ที่ติดต่อกับพื้นที่ที่ขอ

(๖) เอกสารหลักฐานที่แสดงผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ป่านั้นตั้งอยู่

(๗) กรณีโครงการหรือกิจการที่เข้าข่ายจะต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นหรืออื่น ๆ ให้แนบหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบสำหรับโครงการหรือกิจการที่เข้าข่ายจะต้องจัดทำรายการข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมให้แนบรายงานข้อมูลดังกล่าวด้วย

(๘) รายงานเหตุผลและความจำเป็นในการขอใช้ประโยชน์ (กรณีพื้นที่มากกว่ายี่สิบไร่) ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากปลัดกระทรวงหรือผู้บัญชาการเหล่าทัพแล้วแต่กรณี

(๙) บันทึกยินยอมแก้ไขปัญหาราษฎร

(๑๐) หากเป็นพื้นที่ตามประกาศหรือหนังสืออนุญาตเดิมของรายอื่นที่ยังไม่สิ้นอายุ ต้องมีหนังสือแสดงความยินยอมให้ใช้พื้นที่ของผู้ใช้พื้นที่หรือผู้รับอนุญาตเดิม

(๑๑) กรณีการขอใช้พื้นที่ที่ตามประกาศเดิมสิ้นอายุ ให้แนบหลักฐานแสดงว่าที่ผ่านมาผู้ใช้พื้นที่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขแนบท้ายประกาศหรือไม่ และได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

(๑๒) เอกสารหรือหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงนำเรียนสมาชิกสภาสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงเพื่อโปรดทราบครับ

นายมาย ปีกราช ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

ตามที่เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ได้ชี้แจง ระเบียบ/กฎหมายแล้ว ขอเชิญสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง พิจารณา หรือผู้ใด มีประเด็น สอบถาม หรือสงสัยได้โปรดเสนอความเห็นหรือซักถาม ได้ ครับ

ที่ประชุม

ไม่มีสมาชิกสภา อบต.เสนอหรือสอบถามเพิ่มเติม

นายมาย ปีกราช ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

เมื่อไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง เสนอแล้ว ก่อนที่จะลงมตินั้นตามข้อ ๗๖ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ กำหนดให้ก่อนการลงมติทุกครั้งให้ประธานสภาท้องถิ่นตรวจสอบดูว่ามีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ในที่ประชุมครบจำนวนเป็นองค์ประชุมหรือไม่ ดังนั้นขอให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ตรวจสอบนับจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงครบจำนวนเป็นองค์ประชุมหรือไม่

ว่าที่ร้อยเอกชัยทัศน์ ศรีนันทชัย เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้ารับการประชุมทุกท่าน มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อยู่ในห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง จำนวน ๑๓ ท่าน ครบองค์ประชุม ครับ

นายมาย ปีกราช ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

ขณะนี้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อยู่ในห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง จำนวน ๑๓ ท่าน ครอบงำประชุม

นายมาย ปีกราช ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

มีสมาชิกสภา อบต.บ้านดงเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีกระผมขอมติที่ประชุมว่าเห็นชอบเพื่อประกอบการยื่นขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ของ งานแปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์ไม้แม่เกาะ(โรงเลื่อยแม่เกาะ) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อป.) ตามมาตรา๑๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ หรือไม่ สมาชิกสภา อบต.บ้านดง เห็นชอบ โปรดยกมือขึ้น

มติที่ประชุม

- เห็นชอบ/รับรอง	จำนวน	๑๓	เสียง
- ไม่เห็นชอบ/ไม่รับรอง	จำนวน	-	เสียง
- ดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง

นายมาย ปีกราช ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

เป็นอันว่าสภา อบต.บ้านดง มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้งานแปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์ไม้แม่เกาะ (โรงเลื่อยแม่เกาะ) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อป.) เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ เพื่อประกอบการยื่นขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ของ ตามมาตรา๑๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ โดยมีสมาชิกสภา อบต. ยกมือเห็นชอบ ๑๓ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๔.๓ ญัตติ การขอความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

นายมาย ปีกราช ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

คณะผู้บริหารได้แก่นายกององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ได้เสนอ ญัตติ การขอความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงขอเชิญนายกององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ชี้แจงและเสนอ ครับ

นายศุภร์ ไทยธนสุกานต์ นายกององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้ารับการประชุมทุกท่าน กระผม นายศุภร์ ไทยธนสุกานต์ นายกององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงขอเสนอญัตติ การขอความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๗๔๖๗ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ซึ่งตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๖๘/๑ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๘ กำหนดให้แผนพัฒนาท้องถิ่น กรณีเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง ให้จัดทำ หรือทบทวนให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมก่อนปีงบประมาณถัดไป กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้จัดทำ หรือทบทวนให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนก่อนปีงบประมาณถัดไป โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มี การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) แล้ว นั้น

กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) สามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดให้แก่ประชาชน จึงอาศัยอำนาจตามข้อ ๕ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไข เพิ่มเติม ชักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นแนวทางปฏิบัติ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ตามขั้นตอนและระเบียบกฎหมาย เรียบร้อยแล้ว และได้แจกจ่ายร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ให้สมาชิกสภา อบต.บ้านดงทุกท่านเพื่อพิจารณาแล้ว และใน รายละเอียดต่างๆในโครงการแผนงาน ยุทธศาสตร์ ต่างๆ กระผมขอให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชี้แจงในรายละเอียดต่อไปครับ

นายมาย ปีกราช ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

ขอขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงที่ได้นำเสนออดีตและชี้แจงรายละเอียดการขอความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ขอเชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชี้แจงในรายละเอียดร่างแผนพัฒนาฯ ขอเชิญครับ

นางกษิฐา ชื่อสัจจงพงษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมการประชุม ทุกท่าน ดิฉัน นางกษิฐา ชื่อสัจจงพงษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ขอชี้แจงในรายละเอียดร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ดังนี้ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๗๔๖๗ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ได้สรุปขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ให้ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

(๑) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นรับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการและแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้นำข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่าง ๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนพัฒนาชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

(๒) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแนวทางและข้อมูล นำมาวิเคราะห์เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(๓) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น

(๔)ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงได้ดำเนินการตามขั้นตอนการจัดทำแผนฯเรียบร้อยแล้ว ซึ่งโครงการต่างๆจะบรรจุโครงการตามแผนงาน และยุทธศาสตร์ทั้ง๕ด้าน และจะมีโครงการที่เกินศักยภาพและงบประมาณของ อบต.บ้านดงเพื่อไปประสานแผนงานโครงการกับ อบจ.ลำปาง อำเภोजังหวัด ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี โดยร่างแผนฯเป็นรูปเล่มได้แจกจ่ายให้ สมาชิกสภา อบต.บ้านดงทุกท่านเพื่อพิจารณาแล้ว ค่ะ จึงนำเรียนให้สมาชิกสภา อบต.บ้านดงเพื่อโปรดทราบ ค่ะ

นายมาย ปีกราช ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

ขอขอบคุณนางกษิฐา ชื่อสัจพงษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการที่ได้นำเสนอและชี้แจงรายละเอียดการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง มีสมาชิกสภา อบต.บ้านดง จะอภิปรายหรือสอบถาม ขอเชิญครับ

ที่ประชุม ไม่มีสมาชิกสภา อบต.เสนอหรือสอบถามเพิ่มเติม

นายมาย ปีกราช ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

ในเมื่อไม่มีสมาชิกสภา อบต.เสนอหรือสอบถามเพิ่มเติมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง และก่อนที่ท่านสมาชิก อบต. จะมีมติ ผมขอให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงชี้แจงระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณาญัตติดังกล่าว ขอเชิญครับ

ว่าที่ร้อยเอกชัยทัศน์ ศรีนันทชัย เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

เรียนประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้ารับการประชุมทุกท่าน กระผมว่าที่ร้อยเอกชัยทัศน์ ศรีนันทชัย เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ขอชี้แจงข้อระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ ดังนี้

๑.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑

ข้อ ๑๗ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี ให้ดำเนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้

(๑) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหาความต้องการ ประเด็น การพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการและแนวทางปฏิบัติ ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี โดยให้นำข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาห้าปี

(๒) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแนวทางและข้อมูลนำมา วิเคราะห์เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(๓) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น

(๔) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นและประกาศใช้แผนพัฒนาห้าปี

สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึง พิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ต่อไป

๒.พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๔๖ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล

(๒) พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบล ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม

(๓) ควบคุมการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบายแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ข้อบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ

๓.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๗๔๖๗ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)

จึงนำเรียนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงเพื่อโปรดทราบครับ

นายมาย ปีกราช ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

ตามที่เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ได้ชี้แจง ระเบียบ/กฎหมายแล้ว ขอเชิญสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง พิจารณา หรือผู้ใด มีประเด็น สอบถาม หรือสงสัยได้โปรดเสนอความเห็นหรือซักถาม ได้ ครับ

ที่ประชุม

ไม่มีสมาชิกสภา อบต.เสนอหรือสอบถามเพิ่มเติม

นายมาย ปีกราช ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

เมื่อไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง เสนอแล้ว ก่อนที่จะลงมตินั้นตามข้อ ๗๖ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ กำหนดให้ก่อนการลงมติทุกครั้งให้ประธานสภาท้องถิ่นตรวจสอบดูว่ามีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ในที่ประชุมครบจำนวนเป็นองค์ประชุมหรือไม่ ดังนั้นขอให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ตรวจสอบนับจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงครบจำนวนเป็นองค์ประชุมหรือไม่

ว่าที่ร้อยเอกชัยทัศน์ ศรีนันทชัย เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้ารับการประชุมทุกท่าน มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อยู่ในห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง จำนวน ๑๓ ท่าน ครบองค์ประชุม ครับ

นายมาย ปีกราช ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

ขณะนี้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อยู่ในห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง จำนวน ๑๓ ท่าน ครบองค์ประชุม

นายมาย ปีกราช ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

มีสมาชิกสภา อบต.ท่านใดเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีกระผมขอมติที่ประชุมว่าเห็นชอบอนุมัติแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง หรือไม่มีสมาชิกสภา อบต.ท่านใด เห็นชอบ โปรดยกมือขึ้น

มติที่ประชุม

เห็นชอบอนุมัติ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง โดยมีสมาชิกสภา อบต.ยกมือ ๑๒ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง คือ ประธานสภา อบต.

นายมาย ปีกราช ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

เป็นอันว่าสภา อบต.แห่งนี้ มีมติเห็นชอบอนุมัติ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง โดยมีสมาชิกสภา อบต.ยกมือ ๑๒ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง คือ ประธานสภา อบต.

นายมาย ปีกราช ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

ตอนนี้ก็เป็นเวลา ๑๒.๐๕ น. แล้ว ผมขอพักการประชุม ๑ ชั่วโมง เพื่อพักรับประทานอาหารกลางวันก่อนครับ

ระเบียบวาระที่ ๔.๔ **ญัตติ การขออนุมัติเห็นชอบการส่งมอบ - รับมอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแม่เพือง จากสำนักชลประทานที่ ๒**

นายมาย ปีกราช ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

คณะผู้บริหารได้แก่นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ได้เสนอ ญัตติ การขออนุมัติเห็นชอบการส่งมอบ - รับมอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแม่เพือง จากสำนักชลประทานที่ ๒ ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ชี้แจงและเสนอ ครับ

นายศุภร์ ไทยธนสุกานต์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้ารับการประชุมทุกท่าน กระผม นายศุภร์ ไทยธนสุกานต์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงขอเสนอญัตติขออนุมัติเห็นชอบการส่งมอบ - รับมอบโครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแม่เพือง จากสำนักชลประทานที่ ๒ ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ได้รับแจ้งจากสำนักชลประทานที่ ๒ ตามหนังสือที่ กษ. ๐๓๑๑.๑๓/๒๙๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์นำข้อมูลการส่งมอบโอนงานโครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแม่เพือง ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง บรรจุเข้าวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ตามที่โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ ๒ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการก่อสร้าง โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแม่เพือง ท้องที่ หมู่ที่ ๗ บ้านสวนป่าแม่เมาะ ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง เพื่อจัดหาแหล่งน้ำสนับสนุนพื้นที่อพยพของราษฎร และพื้นที่บริเวณใกล้เคียง ปัจจุบันได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จแล้ว และจะส่งมอบให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงเพื่อดูแลบำรุงรักษา เพื่อให้การส่งมอบ-รับมอบงานโครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแม่เพืองเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบที่กำหนด โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ ๒ จึงขอส่งมอบโครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแม่เพือง ให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง และสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงได้มีมติในคราวการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง สมัยวิสามัญสมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยมีมติเห็นชอบให้ชะลอ การส่งมอบ - รับมอบโครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแม่เพืองไปก่อน โดยให้สำนักชลประทานที่๒ชี้แจงรายละเอียดและเอกสารเพิ่มเติมและให้ ปลัด อบต. ไปสรุปข้อมูลผลดี ผลเสียและภาระค่าใช้จ่ายงบประมาณในการบำรุงรักษาซ่อมแซม ตลอดจนอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายและภารกิจถ่ายโอนขององค์การบริหารส่วนตำบล และบัดนี้ สำนักชลประทานที่ ๒ และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) แม่เมาะ ได้ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม โดย ในส่วนรายละเอียดต่างๆจะขอให้ ปลัด อบต.บ้านดง ชี้แจงเพิ่มเติม ดังนั้น จึงขออนุมัติการส่งมอบ - รับมอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแม่เพือง จากสำนักชลประทานที่ ๒ ต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงเพื่อโปรดพิจารณา

นายมาย ปีกราช ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

ขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงที่ได้นำเสนอญัตติและชี้แจงรายละเอียดการขออนุมัติเห็นชอบการส่งมอบ - รับมอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแม่เพือง จากสำนักชลประทานที่ ๒ และก่อนที่ท่านสมาชิกสภา อบต.บ้านดง จะอภิปรายผมขอเชิญ ปลัด อบต.บ้านดง ชี้แจงเพิ่มเติม และข้อมูลผลดี ผลเสียและภาระค่าใช้จ่ายงบประมาณในการบำรุงรักษาซ่อมแซม ตลอดจนอำนาจหน้าที่ ตามกฎหมายและภารกิจถ่ายโอนขององค์การบริหารส่วนตำบล ขอเชิญครับ

ว่าที่ร้อยเอกชัยทัศน์ ศรีนันทชัย เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

เรียนประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้ารับการประชุมทุกท่าน กระผม ว่าที่ร้อยเอกชัยทัศน์ ศรีนันทชัย เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงและปลัด อบต.บ้านดง กระผมขอชี้แจงเพิ่มเติมและข้อมูลผลดี ผลเสียและภาระค่าใช้จ่ายงบประมาณในการบำรุงรักษาซ่อมแซม ตลอดจนอำนาจหน้าที่ ตามกฎหมายและภารกิจถ่ายโอนขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงได้มีมติในคราวการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยมีมติเห็นชอบให้ชะลอ การส่งมอบ - รับมอบโครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแม่เฟืองไปก่อน โดยให้สำนักชลประทานที่๒ชี้แจงรายละเอียดและเอกสารเพิ่มเติม และให้ปลัด อบต. ไปสรุปข้อมูลผลดี ผลเสียและภาระค่าใช้จ่ายงบประมาณในการบำรุงรักษาซ่อมแซม ตลอดจนอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายและภารกิจถ่ายโอนขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยข้าพเจ้าได้แจ้งให้ สำนักชลประทานที่ ๒ และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) แม่เมาะ ได้ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม โดยสรุปดังนี้

๑.สำนักชลประทานที่ ๒ ได้แจ้งตามหนังสือโครงการก่อสร้าง สำนักชลประทานที่ ๒ ที่ กษ ๐๓๑๑.๑๓/๓๘๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรื่องชี้แจงการส่งมอบโครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแม่เฟือง ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ว่า โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ ๒ ขอเรียนชี้แจงว่าการส่งมอบโอนงานโครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแม่เฟือง ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง เป็นไปตามระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๙ “ให้คณะกรรมการส่งมอบดำเนินการส่งมอบภารกิจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมพยานรับไม่น้อยกว่า ๒ คน ภายใน ๖๐ วัน หลังจากก่อสร้างแล้วเสร็จ” เพื่อที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงจะได้รับไปดูแลและบำรุงรักษาต่อไป ซึ่งการดูแลรักษานั้นให้มีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำขึ้นมาโดยมีประธานกลุ่มผู้ใช้น้ำและคณะกรรมการต่างๆ ที่จะคอยดูแลรักษาและบริหารการใช้น้ำให้กับราษฎรที่อยู่ในพื้นที่เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคและการเกษตร ส่วนโครงสร้างตัวอาคารโครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแม่เฟือง ตัวอาคารมีความมั่นคงแข็งแรง และระบบส่งน้ำได้ทำการทดสอบการไหลของน้ำแล้วไม่มีการรั่วซึม น้ำลงสระ ถึงเก็บน้ำทุกจุดใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ อนึ่งงบประมาณในการก่อสร้างเป็นเงินนอกงบประมาณ งานจัดหาแหล่งน้ำสนับสนุนแปลงอพยพรอบโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ๕ หมู่บ้าน ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (แม่เมาะ) ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลสามารถขอรับการสนับสนุนงบประมาณซ่อมแซม/ปรับปรุง กรณีเกิดการชำรุดเสียหายได้

๒.การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.แม่เมาะ) ได้แจ้งตามหนังสือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.แม่เมาะ) ที่ กฟผ ส๕๒๐Ao.๑๓/๓๗๒๓๖ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่อง รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับโครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแม่เฟือง ดังนี้

๑. งบประมาณในการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่เฟือง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นเจ้าของงบประมาณก่อสร้าง ดังนั้น โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ ๒ ต้องส่งมอบอ่างเก็บน้ำแม่เฟือง ให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ก่อนหรือไม่ อย่างไร

ขอเรียนว่า การก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยแม่เฟืองพร้อมระบบส่งน้ำ เป็นการก่อสร้างสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานในพื้นที่รองรับการอพยพ ซึ่งใช้งบประมาณของ กฟผ. ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ ที่ให้ กฟผ. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบด้านงบประมาณ และตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ ฉะนั้น กฟผ. เป็นเพียงผู้สนับสนุนงบประมาณ เมื่อมีการดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยแม่เฟืองแล้วเสร็จจึงต้องมีการส่ง

มอบให้กับหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อบริหารจัดการ ดูแลและบำรุงรักษาตามหน้าที่ที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการกระจายอำนาจ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ต่อไป

๒. ภาระค่าใช้จ่ายงบประมาณในการบำรุงรักษาซ่อมแซม หลังจากองค์การบริหารส่วนตำบล บ้านดงรับมอบแล้ว สามารถขอสนับสนุนงบประมาณดังกล่าวจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้หรือไม่ อย่างไร

ขอเรียนว่า หากภายหลังองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ได้รับมอบอ่างเก็บน้ำแล้ว และในระหว่างที่ยังไม่ได้จัดตั้งงบประมาณรองรับสำหรับการบำรุงรักษา อบต.บ้านดง ตามบทบาทหน้าที่ในข้อ ๑ สามารถใช้งบประมาณที่ กฟผ. สนับสนุนให้อบต. ตามแผนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรภาพรวม ตำบลบ้านดง และงบประมาณอื่น เพื่อดำเนินการในการบำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำไปพลางก่อนได้ ทั้งนี้ ตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณนั้นๆ

๓. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง สามารถขอรับการสนับสนุนบุคลากรที่มีทักษะความรู้ ความชำนาญเฉพาะด้านงานชลประทานจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นคณะทำงานในการดูแลบำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำแม่เพือง ได้หรือไม่ อย่างไร

ขอเรียนว่า กฟผ. ยินดีให้การสนับสนุนบุคลากรที่มีทักษะ เพื่อให้ดำปรึกษาแนะนำในการบริหารจัดการน้ำได้เป็นครั้งคราวตามที่ร้องขอมา โดยเป็นคณะกรรมการร่วมกับหน่วยงานของกรมชลประทานซึ่งมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์โดยตรงเกี่ยวกับงานก่อสร้างระบบส่งน้ำดังกล่าวเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ สร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้เกิดประโยชน์และความร่วมมือในการดำเนินงานบริหารจัดการน้ำร่วมกัน ดังที่ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดูแลอ่างเก็บน้ำห้วยแม่เพือง ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ ไว้แล้ว ต่อไป

สรุปข้อมูลผลดี ผลเสียและภาระค่าใช้จ่ายงบประมาณในการบำรุงรักษาซ่อมแซม ตลอดจนอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายและภารกิจถ่ายโอนขององค์การบริหารส่วนตำบล

ผลดี	ผลเสีย	ภาระค่าใช้จ่ายงบประมาณในการบำรุงรักษาซ่อมแซม	อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายและภารกิจถ่ายโอนของ อบต.
๑.อบต.สามารถบริหารจัดการน้ำได้เอง ๒.อบต.สามารถบริหารจัดการและก่อสร้างซ่อมแซมหรือปรับปรุงพัฒนาต่อยอดอ่างเก็บน้ำได้	๑.ต้องมีการงบประมาณการบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำ ๒.ไม่มีค ว ม รู้ แ ล ข บ ค ล า ก ร ด ำ น ห ล ก วิศวกรรมชลประทานและการบำรุงดูแลรักษา	ต้องใช้งบประมาณจำนวนมากในการบริหารจัดการและการบำรุงดูแลรักษา และไม่สามารถยืนยันได้ว่าหน่วยงานอื่น เช่น กฟผ. หรือ กองทุนไฟฟ้า จะให้งบประมาณมาบริหารจัดการ	มีอำนาจตามระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓ และ พรบ.แผนขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อบต. พ.ศ. ๒๕๕๒

จึงนำเสนอสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงเพื่อโปรดทราบครับ

นายมาย ปักราช ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

ขอขอบคุณท่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงที่ได้นำเสนอและชี้แจงข้อสรุปเอกสารเพิ่มเติมการขออนุมัติเห็นชอบการส่งมอบ - รับมอบโครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแม่เฟือง จากสำนักชลประทานที่ ๒ และก่อนที่ท่านสมาชิกสภา อบต.บ้านดง จะอภิปรายผมขอเชิญ ผู้แทนจากสำนักชลประทานที่ ๒ ชี้แจงเพิ่มเติม ขอเชิญครับ

นายศราวุธ โลหะโชติ ผู้แทนจากสำนักชลประทานที่ ๒

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้ารับการประชุมทุกท่าน กระผมนายศราวุธ โลหะโชติ ตำแหน่ง วิศวกรชลประทานชำนาญการพิเศษ ผู้แทนจากสำนักชลประทานที่ ๒ กระผม ขอชี้แจงรายละเอียดการขออนุมัติเห็นชอบการส่งมอบ - รับมอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแม่เฟือง จากสำนักชลประทานที่ ๒ ดังนี้

ตามที่โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ ๒ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการก่อสร้าง โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแม่เฟือง ท้องที่ หมู่ที่ ๗ บ้านสวนป่าแม่เมาะ ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง เพื่อจัดหาแหล่งน้ำสนับสนุนพื้นที่อพยพของราษฎร และพื้นที่บริเวณใกล้เคียง ปัจจุบันได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จแล้ว และจะส่งมอบให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงเพื่อดูแลบำรุงรักษา ต่อไปโดยจะต้องดำเนินการตามระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่จะต้องให้สภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาให้ความเห็นชอบ ในการรับมอบโครงการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้อง ดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบต่อไป ดังนั้น สำนักชลประทานที่ ๒ จึงขออนุมัติการส่งมอบ - รับมอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแม่เฟือง จากสำนักชลประทานที่ ๒ ต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงเพื่อโปรดพิจารณา ครับ

นายมาย ปักราช ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

ขอขอบคุณท่านศราวุธ โลหะโชติ ผู้แทนจากสำนักชลประทานที่ ๒ ที่ได้นำเสนอและชี้แจงรายละเอียดการขออนุมัติเห็นชอบการส่งมอบ - รับมอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแม่เฟือง จากสำนักชลประทานที่ ๒ ดังนั้น ให้ท่านสมาชิก อบต. อภิปรายและซักถามผู้แทนจากสำนักชลประทานที่ ๒ ขอเชิญครับ

นายจิระศักดิ์ จันทนศักดิ์ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้ารับการประชุมทุกท่าน กระผมนายจิระศักดิ์ จันทนศักดิ์ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ขอสอบถามผู้แทนจากสำนักชลประทานที่ ๒ ในประเด็น ต่างๆดังนี้

๑. การก่อสร้างโครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแม่เฟืองนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับ แล้วมีการทดสอบระบบการส่งน้ำแล้วหรือไม่และการบริหารจัดการน้ำอย่างไร
๒. การก่อสร้างโครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแม่เฟืองนั้นได้ให้ผู้แทนชุมชนที่จะอพยพไปร่วมตรวจสอบโครงการหรือไม่

ว่าที่ร้อยเอกชัยทัศน์ ศรีนันทชัย เลขาธิการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

เรียนประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้ารับการประชุมทุกท่าน กระผมว่าที่ร้อยเอกชัยทัศน์ ศรีนันทชัย เลขาธิการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง กระผมขอสอบถามผู้แทนจากสำนักชลประทานที่ ๒ ในประเด็น ต่างๆดังนี้

๑. การก่อสร้างโครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแม่เฟือง ได้เข้าไปดำเนินการบำรุงรักษาและดำเนินการตรวจสอบและทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือยังครับ

นายมาย ปีกราช ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

มีท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงหรือผู้ใดจะอภิปรายและซักถามผู้แทนจากสำนักชลประทานที่ ๒ อีกไหมครับ ขอเชิญครับ

ที่ประชุม ไม่มีสมาชิกสภา อบต.เสนอหรือสอบถามเพิ่มเติม

นายมาย ปีกราช ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

เมื่อไม่มีผู้ใดจะสอบถามเพิ่มเติมขอเชิญ ท่านศราวุธ โลหะโชติ ตำแหน่ง วิศวกรชลประทานผู้แทนจากสำนักชลประทานที่ ๒ ได้ชี้แจงขอซักถาม ครับ

นายศราวุธ โลหะโชติ ผู้แทนจากสำนักชลประทานที่ ๒

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้ารับการประชุมทุกท่าน กระผมนายศราวุธ โลหะโชติ ตำแหน่ง วิศวกรชลประทานชำนาญการพิเศษ ผู้แทนจากสำนักชลประทานที่ ๒ กระผม ขอชี้แจงรายละเอียดประเด็นข้อซักถามของสมาชิกสภา อบต.บ้านดงและผู้เกี่ยวข้อง ดังนี้ครับ

ข้อสอบถามจากท่านจิระศักดิ์ จันทนศักดิ์ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

ตอบ ๑. การก่อสร้างโครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแม่เพื่อนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ และมีการทดสอบระบบส่งน้ำเรียบร้อยแล้วแต่เรื่องการบริหารจัดการน้ำนั้นยังไม่มี การตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำและการบริหารจัดการน้ำ

ตอบ ๒. ไม่มีผู้แทนชุมชนที่จะอพยพไปร่วมตรวจสอบครับ

ข้อสอบถามจากท่านว่าที่ร้อยเอกชัยทัศน์ ศรีนันชัย เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

ตอบ ๑. ได้เข้าไปดำเนินการบำรุงรักษาและดำเนินการตรวจสอบและทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ

กระผมขอชี้แจงเพียงเท่านี้ครับ

นายมาย ปีกราช ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

ขอบคุณท่านศราวุธ โลหะโชติ ตำแหน่ง วิศวกรชลประทานชำนาญการพิเศษ ผู้แทนจากสำนักชลประทานที่ ๒ ที่ได้ชี้แจงรายละเอียดและตอบข้อซักถาม และก่อนที่ท่านสมาชิก อบต. จะมีมติ ผมขอให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงชี้แจงระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณาผู้ติดตั้งกล่าว ขอเชิญครับ

ว่าที่ร้อยเอกชัยทัศน์ ศรีนันชัย เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

เรียนประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้ารับการประชุมทุกท่าน กระผมว่าที่ร้อยเอกชัยทัศน์ ศรีนันชัย เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ขอชี้แจงข้อระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ ดังนี้

๑. ระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓

ข้อ ๖ การถ่ายโอนภารกิจให้กระทำได้ในขอบเขต ดังนี้

(ก) การดูแลบำรุงรักษาปรับปรุงโครงการชลประทานขนาดเล็ก รวมถึงโครงการจัดทำหรือจัดให้มีแหล่งน้ำที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน ที่มีลักษณะและขั้นตอนการดำเนินการเช่นเดียวกับโครงการชลประทานขนาดเล็ก ให้ถ่ายโอนทั้งทรัพย์สินและอำนาจการบริหารจัดการทั้งหมด ยกเว้นโครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดน หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องการดูแลบำรุงรักษาปรับปรุงให้เสนอกรมชลประทานพิจารณา

- (ข) การดูแลรักษาทางน้ำชลประทานประเภท ๒ ยกเว้น อาคารชลประทาน
- (ค) การดูแลรักษาปรับปรุงโครงการชลประทานระบบท่อ ถ่ายโอนทั้งทรัพย์สินและอำนาจการบริหารจัดการ
- (ง) การบำรุงรักษาทางชลประทาน ถ่ายโอนเฉพาะฝิวทางจราจรประเภท F๖ และหรือฝิวทางจราจรประเภทอื่นๆ ตามความเหมาะสมในดุลพินิจของกรมชลประทาน
- (จ) โครงการขุดลอกหนองน้ำและคลองธรรมชาติ ที่ไม่มีผลกระทบต่อ การเปลี่ยนแปลงเส้นทางน้ำและการใช้ประโยชน์สัญจรทางน้ำ ถ่ายโอนการจัดทำแผนงาน สัารวจออกแบบ ประมาณราคา จัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาดำเนินการ และดูแลบำรุงรักษา
- (ฉ) งานจัดสรรน้ำในระดับแปลงนาและหรือคัตคูน้ำ ถ่ายโอนงานและสิ่งก่อสร้าง เฉพาะระบบกระจายน้ำเข้าแปลงเกษตรกรรม ยกเว้นอาคารบังคับปากคูส่งน้ำที่รับน้ำโดยตรงจากคลองส่งน้ำ ชลประทาน
- (ช) การสูบน้ำนอกเขตชลประทาน ถ่ายโอนงานเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทาน
- (ซ) โครงการถ่ายโอนการสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ถ่ายโอนทรัพย์สินและอำนาจการบริหาร จัดการ งานบำรุงรักษาคลองส่งน้ำตาดคอนกรีตทั้งสายหลักและสายซอย งานเก็บเงินค่ากระแสไฟฟ้า และงาน ประสานจัดตั้งสหกรณ์ผู้ใช้น้ำ
- (ฌ) การก่อสร้างและบำรุงรักษาแหล่งน้ำที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน ถ่ายโอน การก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีปริมาตรเก็บกักน้ำน้อยกว่า ๒.๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร โดยกำหนดประเภทลักษณะ ขนาด และรูปแบบของการก่อสร้าง ดังนี้
 - ประเภทอ่างเก็บน้ำ เขื่อน และทำนบ แบ่งออกเป็น ๒ กรณีคือ
 - กรณีที่ ๑ เป็นอาคารที่ไม่ปิดกั้นลำน้ำเดิม ที่มีปริมาตรเก็บกักน้ำน้อยกว่า ๒.๐๐ ล้าน ลูกบาศก์เมตร และมีความสูงน้อยกว่า ๕.๐๐ เมตร จากฐานราก ลักษณะเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กที่จะก่อสร้าง ในที่สาธารณประโยชน์ที่อยู่ในความดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยไม่มีการจัดซื้อที่ดิน จุดที่จะ ก่อสร้างต้องไม่ปิดกั้นหรือก่อสร้างในลำน้ำเดิมเฉพาะในทางน้ำที่ไม่ได้ประกาศเป็นทางน้ำชลประทาน มีวัตถุประสงค์เพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคเท่านั้น โดยรูปแบบการถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการร่วมกับกรมชลประทาน (Share function) เฉพาะกระบวนการรับเรื่องร้องขอโครงการจาก เกษตรกร พิจารณาโครงการเบื้องต้น สัารวจและออกแบบ หากไม่มีความยุ่งยากด้านวิศวกรรมให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการก่อสร้าง ส่วนในกรณีที่มีความยุ่งยากด้านวิศวกรรมกรมชลประทานจะ ดำเนินการก่อสร้าง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับกรมชลประทานควบคุมการก่อสร้าง
 - กรณีที่ ๒ เป็นอาคารที่ปิดกั้นลำน้ำเดิม ที่มีปริมาตรเก็บกักน้ำน้อยกว่า ๒.๐๐ ล้าน ลูกบาศก์เมตร และมีความสูงตั้งแต่ ๕.๐๐ เมตร ขึ้นไปจนถึงน้อยกว่า ๑๕.๐๐ เมตร จากฐานราก ลักษณะเป็น อ่างเก็บน้ำขนาดเล็กที่จะก่อสร้างโดยไม่มีการจัดซื้อที่ดิน จุดที่จะก่อสร้างปิดกั้นหรือก่อสร้างในลำน้ำเดิม เฉพาะ ในทางน้ำที่ไม่ได้ประกาศเป็นทางน้ำชลประทาน มีวัตถุประสงค์เพื่อการเกษตรและอุปโภคเท่านั้น โดยรูปแบบ การถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการร่วมกับกรมชลประทาน (Share function) เฉพาะ

กระบวนการรับเรื่องขอโครงการจากเกษตรกรพิจารณาเบื้องต้น สํารวจและออกแบบ ส่วนการก่อสร้างกรมชลประทานจะเป็นหน่วยงานดำเนินการ

ประเภทฝายน้ำล้น ลักษณะเป็นฝายน้ำล้นที่จะก่อสร้างในลำน้ำของกลุ่มน้ำย่อยครอบคลุมพื้นที่ในจังหวัดเดียว มีความสูงสันฝายไม่เกิน ๒.๕๐ เมตร จากท้องน้ำ และปริมาณน้ำที่ไหลผ่านจุดที่ตั้งฝายมีปริมาณน้ำสูงสุดในรอบ ๒๕ ปี ไม่เกิน ๑๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที โดยรูปแบบการถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเอง ตั้งแต่กระบวนการรับเรื่องร้องขอโครงการจากเกษตรกร พิจารณาโครงการเบื้องต้น สํารวจ ออกแบบ และก่อสร้าง

ประเภทระบบส่งน้ำ พื้นที่รับประโยชน์อยู่ในการดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลักษณะเป็นคลอง หรือคันคูน้ำ หรือระบบส่งน้ำในแปลงนาซึ่งอยู่นอกเขตชลประทาน (นอกพื้นที่ชลประทานของกรมชลประทาน) และมีพื้นที่รับน้ำไม่เกิน ๒,๐๐๐ ไร่ โดยรูปแบบการถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเอง ตั้งแต่กระบวนการรับเรื่องร้องขอโครงการจากเกษตรกร พิจารณาโครงการเบื้องต้น สํารวจ ออกแบบ และการก่อสร้าง

(ญ) การดูแลการชลประทานขนาดเล็ก ถ่ายโอนการดูแลแหล่งน้ำในพื้นที่สาธารณประโยชน์ที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน ได้แก่ อ่างเก็บน้ำ เขื่อนดิน หรือทำนบดิน ที่มีปริมาตรเก็บกักน้ำน้อยกว่า ๒.๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร และมีความสูงน้อยกว่า ๑๕.๐๐ เมตร หรือฝายน้ำล้นที่มีความสูงไม่เกิน ๒.๕๐ เมตร หรือคลองส่งน้ำ คันคูน้ำ ระบบส่งน้ำในแปลงนา และโครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ที่มีพื้นที่รับน้ำไม่เกิน ๒,๐๐๐ ไร่ โดยถ่ายโอนทั้งทรัพย์สินและอำนาจการบริหารจัดการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเอง กรณีการก่อสร้างมีลักษณะ ขนาดขอบเขต และรูปแบบนอกเหนือจากนี้ หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการดูแลให้เสนอกกรมชลประทานพิจารณาตามความเหมาะสม

ภารกิจตาม (ก) (ข) (ค) (ง) (จ) (ฉ) (ช) (ฌ) และ (ญ) ให้ถ่ายโอนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นที่ตั้งของภารกิจนั้น กรณีที่มีการใช้ประโยชน์ครอบคลุมพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากกว่าหนึ่งแห่ง อาจถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นร่วมดำเนินการ หรือถ่ายโอนให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นร่วมดำเนินการกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยให้หน่วยงานเจ้าของภารกิจพิจารณาตามความเหมาะสมและถ่ายโอนให้เสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓

เฉพาะภารกิจตาม (ก) และ (ข) ที่ก่อสร้างก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้ถ่ายโอนตามแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยดำเนินการตามขอบเขต ขั้นตอน วิธีปฏิบัติที่ระบุไว้ในภารกิจนั้นๆ และกรณีที่ก่อสร้างตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้ถ่ายโอนตามแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ โดยดำเนินการตามขอบเขต ขั้นตอน วิธี ปฏิบัติที่ระบุไว้ในภารกิจตาม (ญ)

ข้อ ๗ ให้หน่วยงานเจ้าของภารกิจ เป็นหน่วยงานหลักในการถ่ายโอนและมีหน้าที่จัดทำเอกสารการถ่ายโอนภารกิจ ประกอบด้วย

- (๑) บันทึกการส่งมอบภารกิจ
- (๒) บัญชีรายการทรัพย์สิน

(๓) ข้อมูลรายละเอียดโครงการ ได้แก่ เรื่องเดิมและประวัติโครงการ รายงานการศึกษาเบื้องต้น ผังหลักเขต แผนที่และแบบก่อสร้าง เอกสารการขอใช้ที่ดิน ภาพถ่ายก่อน ขณะดำเนินการ และแล้วเสร็จ บัญชีกลุ่มผู้ใช้น้ำ เป็นต้น

(๔) คู่มือการใช้งาน การดูแลบำรุงรักษาโครงการตามภารกิจ

๒. หนังสือสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๑๐๗/ว๑๕๗๙ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและขั้นตอนการบริหารจัดการภารกิจถ่ายโอนด้านแหล่งน้ำ สรุปได้ว่า ตามที่ คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์ วิธีการและขั้นตอนการบริหาร จัดการภารกิจถ่ายโอนด้าน แหล่งน้ำ ตามที่คณะอนุกรรมการบริหารแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น และ แผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการถ่ายโอนภารกิจ เสนอ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พิจารณาแล้วเห็นว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกับการดำเนินภารกิจด้านแหล่งน้ำที่ได้รับโอนจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตามพระราชบัญญัติกำหนด แผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ตามแผนการกระจาย อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจาย อำนาจให้แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๔๕ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังนั้น จึงขอให้ จังหวัดได้แจ้งองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับทราบ หลักเกณฑ์ วิธีการและขั้นตอนการบริหารจัดการภารกิจ ถ่ายโอนด้านแหล่งน้ำ เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติประกอบกับแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๔๕ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๑

๓. หลักเกณฑ์ วิธีการและขั้นตอนการบริหารจัดการภารกิจถ่ายโอนด้านแหล่งน้ำ

แผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๔๕ และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ กำหนดให้ส่วนราชการ ได้แก่ กรมทรัพยากรน้ำ กรมชลประทาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน เพื่อเกษตรกรรม กรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ถ่ายโอนภารกิจ การก่อสร้าง ดูแล และบำรุงรักษาแหล่งน้ำให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็นต้นมา โดยหลักเกณฑ์ วิธีการและขั้นตอนการบริหารจัดการภารกิจด้านแหล่งน้ำระหว่างรัฐกับ อปท. และ อปท. ด้วยกันเอง มีดังนี้

๑. ขอบเขตการถ่ายโอน

๑.๑ ส่วนราชการมีหน้าที่

กำหนดให้ส่วนราชการ ได้แก่ กรมทรัพยากรน้ำ กรมชลประทาน สำนักงานการ ปฏิรูป ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ทำหน้าที่ จัดหา และดูแลรักษาแหล่งน้ำที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน ทั้งด้านอุปโภค/บริโภค การเกษตรและ อุตสาหกรรม ตามพื้นที่ที่หน่วยงานรับผิดชอบ ดังนี้

๑.๑.๑ แหล่งน้ำขนาดใหญ่ที่มีปริมาตรเก็บกักน้ำตั้งแต่ ๒ ล้านลูกบาศก์เมตรขึ้นไป เช่น เขื่อน อ่างเก็บน้ำ หนอง บึง สระน้ำ

๑.๑.๒ แหล่งน้ำที่มีขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กที่ใช้ประโยชน์ของประชาชน ครอบคลุม พื้นที่จังหวัดมากกว่า ๑ จังหวัดขึ้นไป หากถ่ายโอนให้ อบจ. ไต อบจ. หนึ่งจะเกิดปัญหาในการ บริหารจัดการน้ำ เช่น คลองส่งน้ำที่มีความยาวคาบเกี่ยวมากกว่าหนึ่งจังหวัด ฝ่ายน้ำล้นที่กั้นลำน้ำที่ไหลพาด ผ่านมากกว่า หนึ่งจังหวัด

๑.๑.๓ บ่อน้ำบาดาลในพื้นที่ที่หาน้ำยาก ซึ่งต้องใช้วิชาการด้านอุทกธรณีวิทยาชั้นสูง เช่น แหล่งน้ำบาดาลประเภทหินแข็งและแหล่งน้ำบาดาลประเภทที่เสี่ยงต่อการปนเปื้อน หรือเกิดวิกฤตการณ์ น้ำบาดาล เช่น พื้นที่เกลือหินและพื้นที่ที่มีชั้นน้ำเค็มแทรกตัวอยู่ รวมทั้งบ่อน้ำบาดาลในเขตวิกฤตการณ์ น้ำบาดาล บ่อสังเกตการณ์ และบ่อทดสอบ

๑.๒ อปท. มีหน้าที่

๑.๒.๑ นอกเหนือจากภารกิจตามข้อ ๑.๑.๑ - ๑.๑.๓ ได้แก่ แหล่งน้ำที่มีปริมาตรเก็บกัก น้อยกว่า ๒ ล้านลูกบาศก์เมตร แหล่งน้ำที่มีการใช้ประโยชน์ของประชาชนครอบคลุมพื้นที่หนึ่งจังหวัด และบ่อน้ำบาดาลนอกเหนือจากข้อ ๑.๑.๓ ให้ อปท. ดำเนินการแทนส่วนราชการ รวมทั้งส่วนราชการ ถ่ายโอนสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สินที่มีอยู่ในสภาพดีใช้งานได้ให้ อปท. บริหารจัดการและบำรุงรักษา หากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สินที่จะถ่ายโอนมีสภาพชำรุดเสียหายให้ส่วนราชการดำเนินการซ่อมแซม ก่อนถ่ายโอนให้ อปท. และตรวจสอบความสมบูรณ์ถูกต้องของโครงการก่อนการส่งมอบให้ อปท.

๑.๒.๒ กรณีแหล่งน้ำที่เกิน ๒ ล้านลูกบาศก์เมตร ถ้า อปท. มีความจำเป็นในการใช้น้ำ และมีความประสงค์จะขอรับโอนจากส่วนราชการ สามารถดำเนินการได้โดยยื่นคำร้องต่อส่วนราชการ และให้ เสนอ ก.ก.ถ. พิจารณาเป็นรายกรณีไป

๒. ขั้นตอนการส่งมอบและรับมอบภารกิจ

๒.๑ ส่วนราชการที่ส่งมอบภารกิจจะต้องตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของโครงการ เช่น เอกสารการดำเนินโครงการ การขอใช้พื้นดำเนินการ (ถ้ามี) การดำเนินการจัดกลุ่มผู้ใช้น้ำ ฯลฯ

๒.๒ ส่วนราชการที่ส่งมอบประสาน อปท. ที่รับมอบ เพื่อถ่ายโอนภารกิจ โดยมีหนังสือบันทึก การส่งมอบและรับมอบพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง และให้ อปท. ลงทะเบียนเป็นทรัพย์สินของ อปท. กรณีที่ไม่มี หลักฐานการถ่ายโอนภารกิจ อปท. อาจเสนอคณะอนุกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดพิจารณา โดยเชิญส่วนราชการเจ้าของภารกิจและ อปท. ที่รับโอนภารกิจ เข้าร่วมประชุม หากส่วนราชการและ อปท. เห็นพ้องต้องกันว่าภารกิจดังกล่าวเป็นภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่ อปท. แล้ว ให้ อปท. ลงทะเบียนเป็นทรัพย์สินของ อปท.

๒.๓ กรณี อปท. แห่งพื้นที่ไม่ยอมรับการถ่ายโอนภารกิจให้เสนอคณะอนุกรรมการอำนวยการ กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดพิจารณา โดยเชิญส่วนราชการที่ดำเนิน ภารกิจและ อปท. ที่จะรับถ่ายโอนเข้าร่วมประชุมชี้แจง หากพิจารณาเห็นพ้องต้องกันว่าเป็นภารกิจถ่ายโอน ให้แก่ อปท. แล้วให้ อปท. รับการถ่ายโอนและลงทะเบียนเป็นทรัพย์สินของ อปท. ต่อไป แต่หากไม่สามารถ ตกลงกันได้ให้เสนอข้อหารือต่อ ก.ก.ถ.

๓. ขั้นตอนของ อปท. หลังจากรับมอบภารกิจ

๓.๑ กรณี อบจ. มีหน้าที่จัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาแหล่งน้ำทั้งจังหวัดร่วมกับ ส่วนราชการและทุก อปท. ในจังหวัดและมีหน้าที่จัดหาน้ำ รวมทั้งบริหารจัดการและบำรุงรักษาแหล่งน้ำ ที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันคาบเกี่ยว อปท. ๒ แห่งขึ้นไป ทั้งด้านน้ำเพื่ออุปโภค/บริโภค และน้ำ เพื่อการเกษตรให้เพียงพอในเชิงปริมาณและคุณภาพ หรือกรณีการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ต้องดำเนินการ ในภาพรวม โดยมีแผนพัฒนาน้ำบาดาลทั้งจังหวัดเป็นกรอบดำเนินการ ดังนี้

๓.๑.๑ จัดหาและรับโอนแหล่งน้ำขนาดเล็กที่มีปริมาตรกักเก็บน้ำน้อยกว่า ๒ ล้าน ลูกบาศก์เมตร และประชาชนใช้ประโยชน์ครอบคลุมพื้นที่ อปท. ๒ แห่งขึ้นไป เช่น อ่างเก็บน้ำหนอง บึง สระน้ำ

๓.๑.๒ จัดหาและรับโอนแหล่งน้ำที่มีการใช้ประโยชน์ของประชาชนครอบคลุมพื้นที่ อปท. มากกว่า ๒ แห่งขึ้นไป หากถ่ายโอนให้ อปท. ใด อปท. หนึ่ง อาจเกิดปัญหาและผลกระทบในการบริหารจัดการน้ำ เช่น คลองส่งน้ำที่มีความยาวคาบเกี่ยวมากกว่าหนึ่ง อปท. ฝ่ายน้ำล้นที่กั้นลำน้ำที่ไหลพาดผ่าน มากกว่าหนึ่ง อปท.

๓.๑.๓ อบจ. สามารถดำเนินการจัดหาแหล่งน้ำในเขตพื้นที่ อบท. เดียวได้ในกรณี อบท. นั้น ไม่มีศักยภาพและร้องขอให้ อบจ. ช่วยเหลือ และเมื่อ อบจ. ดำเนินการแล้วเสร็จให้ถ่ายโอนให้ อบท. นั้น บริหารจัดการและบำรุงรักษาต่อไป เช่น อ่างเก็บน้ำที่มีการใช้ประโยชน์และตั้งอยู่ในพื้นที่ อบท. เดียว คลองส่งน้ำ ที่มีการใช้ประโยชน์และครอบคลุมพื้นที่ อบท. เดียว ฝายน้ำล้นที่กั้นลำน้ำไหลผ่าน อบท. เดียว และ บ่อน้ำบาดาล เป็นต้น

๓.๒ กรณี อบท. ได้แก่ เมืองพัทยา กทม. เทศบาล และ อบต. มีหน้าที่จัดทำแผนพัฒนา แหล่งน้ำและจัดหาเพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตร ให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ของตนเอง ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ดังนี้

๓.๒.๑ จัดหาและรับโอนแหล่งน้ำขนาดเล็กที่มีปริมาณกักเก็บน้ำน้อยกว่า ๖ ล้าน ลูกบาศก์เมตร และประชาชนใช้ประโยชน์ครอบคลุมพื้นที่ อบท. เดียว เช่น เขื่อน อ่างเก็บน้ำ หนอง บึง สระน้ำ คลองส่งน้ำที่มีความยาวในเขตพื้นที่ อบท. เดียว และฝายน้ำล้นที่กั้นลำน้ำไหลผ่าน อบท. เดียว

๓.๒.๒ ให้ อบท. จัดหาน้ำเพื่ออุปโภค/บริโภค และการเกษตร ให้เพียงพอกับ ความต้องการขั้นพื้นฐานของประชาชนในพื้นที่ ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ

(๑) ความต้องการน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคต่อประชากร ๑ คน ใน ๑ ปี เท่ากับ ๓๖.๕ ลูกบาศก์เมตร (เท่ากับ ๙๐๐ ลิตร X ๓๖๕ วัน)

(๒) ความต้องการน้ำเพื่อการเกษตรต่อพื้นที่ ๑ ไร่ ใน ๑ ปี เท่ากับ ๙,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร

(๓) เมื่อคำนวณความต้องการน้ำตามจำนวนประชากรและพื้นที่การเกษตร ในเขต อบท. ในรอบปีได้แล้วให้สำรวจแหล่งน้ำในเขตพื้นที่ อบท. ว่ามีน้ำในปริมาณที่เพียงพอหรือไม่ หากไม่ เพียงพอให้จัดหาเพิ่มเติม โดยพิจารณาแหล่งน้ำผิวดินหรือน้ำบาดาลตามความเหมาะสมของพื้นที่

๓.๓ ให้ อบท. จัดให้มีฐานข้อมูลแหล่งน้ำขนาดเล็ก ทั้งที่จัดหาขึ้นเองและรับโอน โดยให้แต่ละ แหล่งน้ำอย่างน้อยควรประกอบด้วย

๓.๓.๑ ชื่อแหล่งน้ำ

๓.๓.๒ ที่ตั้งแหล่งน้ำ (พิกัด)

๓.๓.๓ ปริมาณการกักเก็บน้ำ

๓.๓.๔ วัน เดือน ปี ที่จัดหา/รับถ่ายโอน

๓.๓.๕ ส่วนราชการ/หน่วยงานที่ถ่ายโอน (ถ้ามี)

๓.๓.๖ หลักฐานการรับมอบแหล่งน้ำ (ถ้ามี)

๔. ขั้นตอนของส่วนราชการหลังจากส่งมอบภารกิจ

๔.๑ ให้ส่วนราชการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรให้แก่ อบท. โดยจัดทำหลักสูตร และ ฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากรของ อบท. และกลุ่มผู้ใช้น้ำ

๔.๒ ให้ส่วนราชการติดตามผลหลังการถ่ายโอน หากเห็นว่าภารกิจที่โอนให้ อบท. ยังไม่ครอบคลุม หรือ อบท. ไม่สามารถดำเนินการได้อย่างเต็มที่ ให้นำปัญหานั้นมาทบทวนและเพิ่มเติม อำนาจ และหน้าที่ให้ อบท. ดำเนินการเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

๔.๓ ให้ส่วนราชการช่วยเหลือ สนับสนุน ให้คำแนะนำ และคำปรึกษาทางเทคนิค วิชาการแก่ อบท.

๔.๔ ให้ส่วนราชการกำหนดมาตรฐานทั่วไปของแหล่งน้ำ การบริหารจัดการน้ำ การ อนุญาต การเก็บค่าใช้น้ำ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติหรือเป็นคู่มือปฏิบัติงานให้กับ อบท. และกำกับดูแล อบท. ให้ปฏิบัติ ตามมาตรฐาน รวมทั้งแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกฉบับ ให้ อบท. มีอำนาจออกข้อบัญญัติในการเก็บ

ค่าใช้น้ำ และมีหน้าที่ดูแลรักษา บริหารจัดการแหล่งน้ำ (แต่งตั้งให้ผู้บริหาร อบท. หรือข้าราชการท้องถิ่นเป็นเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย)

๔.๕ ให้ส่วนราชการจัดทำข้อเสนอต่อ ก.ก.ถ. หากเห็นว่า อบท. เมื่อรับโอนแล้วไม่สามารถ ดำเนินการได้ โดยอาจจัดทำแผนพัฒนาแหล่งน้ำของ อบท. ระยะยาว ๕ ปี เพื่อให้ ก.ก.ถ. พิจารณาจัดลำดับ ความจำเป็นเร่งด่วนและจัดสรรงบประมาณให้ อบท. ดำเนินการ

๔.๖ การรายงานและการติดตามผลการปฏิบัติงานการพัฒนาแหล่งน้ำให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ที่ ก.ก.ถ. กำหนดไว้ โดยให้ใช้กลไกของคณะกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด

๕. การขอรับการสนับสนุนจาก อบท. อื่น หรือส่วนราชการ

๕.๑ การขอรับการสนับสนุนจาก อบท. อื่น (อบจ.)

หาก อบท. ไม่สามารถดำเนินการจัดหาแหล่งน้ำด้วยตนเองได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้ร้องขอ อบจ. ให้ความช่วยเหลือมาดำเนินการโครงการจัดหาแหล่งน้ำขนาดใหญ่

๕.๒ การขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

๕.๒.๑ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสำรวจข้อมูล อบท. ที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจ ด้านแหล่งน้ำ หรือนำแผนพัฒนาแหล่งน้ำของ อบท. ที่จัดทำโดยส่วนราชการที่ถ่ายโอน เพื่อเสนอคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ อบท. เพื่อก่อสร้าง ดูแลและบำรุงรักษาแหล่งน้ำ

๕.๒.๒ อบท. เสนอโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อก่อสร้าง ดูแลและบำรุงรักษาแหล่งน้ำ โดยมีรายละเอียดโครงการ

(๑) โครงการ แบบแปลน และแผนผังสถานที่ดำเนินการ

(๒) การดำเนินการประชาคม

(๓) การคำนวณราคาก่อสร้าง (งบประมาณประมาณการ)

(๔) สำเนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

(๕) ภาพถ่ายสถานที่ดำเนินการ

(๖) โครงการที่เกี่ยวกับการกระจายอำนาจ ให้ส่งเรื่องให้คณะกรรมการ

อำนวยการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดจังหวัดพิจารณา

จึงนำเรียนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงเพื่อโปรดทราบครับ

นายมาย ปิกราช ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

ตามที่เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ได้ชี้แจง ระเบียบ/กฎหมายแล้ว ขอเชิญสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง พิจารณา หรือผู้ใด มีประเด็น สอบถาม หรือสงสัยได้โปรดเสนอความเห็นหรือซักถาม ได้ ครับ

ที่ประชุม

ไม่มีสมาชิกสภา อบต.เสนอหรือสอบถามเพิ่มเติม

นายมาย ปิกราช ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

เมื่อไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง เสนอแล้ว ก่อนที่จะลงมตินั้นตามข้อ ๗๖ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ กำหนดให้ก่อนการลงมติทุกครั้งให้ประธานสภาท้องถิ่นตรวจสอบดูว่ามีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ในที่ประชุมครบจำนวนเป็นองค์ประชุมหรือไม่ ดังนั้นขอให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงตรวจสอบนับจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงครบจำนวนเป็นองค์ประชุมหรือไม่

ว่าที่ร้อยเอกชัยทัศน์ ศรีนันทชัย เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้ารับการประชุมทุกท่าน มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อยู่ในห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง จำนวน ๑๓ ท่าน ครบองค์ประชุม ครับ

นายมาย ปีกราช ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

ขณะนี้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อยู่ในห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง จำนวน ๑๓ ท่าน ครบองค์ประชุม

นายมาย ปีกราช ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

มีสมาชิกสภา อบต.ท่านใดเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีกระผมขอมติที่ประชุมว่าเห็นชอบอนุมัติการส่งมอบ - รับมอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแม่เฟือง จากสำนักชลประทานที่ ๒ หรือไม่ สมาชิกสภาอบต.ท่านใด เห็นชอบ โปรดยกมือขึ้น

มติที่ประชุม

เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงของสภาพโครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแม่เฟือง และการบริหารจัดการน้ำตลอดจนการบำรุงดูแลรักษา จึงมีมติให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพโครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแม่เฟือง และการบริหารจัดการน้ำตลอดจนการบำรุงดูแลรักษา โดยคณะกรรมการประกอบไปด้วย นายก อบต.บ้านดง เป็นประธานคณะกรรมการ และคณะกรรมการประกอบด้วย ,สมาชิกสภา อบต. บ้านดง หมู่ ๑ ,หมู่ ๒,หมู่ ๓,หมู่ ๔, หมู่ ๗ ,หมู่ ๘ ผู้แทนจากสำนักชลประทานที่ ๒ ,ผู้แทนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.แม่เมาะ) ,กำนัน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑ , หมู่ ๒,หมู่ ๓,หมู่ ๔, หมู่ ๗ ,หมู่ ๘ ปลัด อบต.บ้านดง เป็นกรรมการและเลขานุการ ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บ้านดง เป็น เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ โดยให้มีหน้าที่ร่วมกันตรวจสอบของสภาพโครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแม่เฟือง และการบริหารจัดการน้ำตลอดจนการบำรุงดูแลรักษา แล้วให้รายงานผลการตรวจสอบ ให้ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ทราบ เพื่อให้พิจารณาการส่งมอบ - รับมอบโครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแม่เฟือง ต่อไป โดยมีสมาชิกสภา อบต.ยกมือ ๑๒ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง คือ ประธานสภา อบต.

นายมาย ปีกราช ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

เป็นอันว่าสภา อบต.แห่งนี้ มีมติให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพโครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแม่เฟือง และการบริหารจัดการน้ำตลอดจนการบำรุงดูแลรักษา โดยคณะกรรมการประกอบไปด้วย นายก อบต.บ้านดง เป็นประธานคณะกรรมการ และคณะกรรมการประกอบด้วย ,สมาชิกสภา อบต. บ้านดง หมู่ ๑ ,หมู่ ๒,หมู่ ๓,หมู่ ๔, หมู่ ๗ ,หมู่ ๘ ผู้แทนจากสำนักชลประทานที่ ๒ ,ผู้แทนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.แม่เมาะ) ,กำนัน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑ , หมู่ ๒,หมู่ ๓,หมู่ ๔, หมู่ ๗ ,หมู่ ๘ ปลัด อบต.บ้านดง เป็นกรรมการและเลขานุการ ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บ้านดง เป็น เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ โดยให้มีหน้าที่ร่วมกันตรวจสอบของสภาพโครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแม่เฟือง และการบริหารจัดการน้ำตลอดจนการบำรุงดูแลรักษา แล้วให้รายงานผลการตรวจสอบ ให้ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ทราบ เพื่อให้พิจารณาการส่งมอบ - รับมอบโครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแม่เฟือง ต่อไป โดยมีสมาชิกสภา อบต.ยกมือ ๑๒ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง คือ ประธานสภา อบต.

ระเบียบวาระที่ ๔.๕ เรื่องขอความเห็นชอบโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาพอนามัยและการพัฒนาตำบล บ้านดง นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน งบประมาณ หมู่บ้านละ ๑ ล้านบาท (ตามบันทึกข้อตกลง ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๓) ประจำปี ๒๕๖๔ เพิ่มเติม

นายมาย ปีกราช ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

ตามบันทึกข้อตกลง ระหว่าง อบต.บ้านดง กับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แม่เมาะ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๓ ได้มีข้อตกลงร่วมกันที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แม่เมาะ จะสนับสนุนงบประมาณ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาพอนามัยและการพัฒนาตำบลบ้านดง นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน งบประมาณ หมู่บ้านละ ๑ ล้านบาท ให้แก่ทุกหมู่บ้าน โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบ จาก สภา อบต.บ้านดง และสภา อบต.บ้านดงได้มีมติในการประชุมสภา อบต.บ้านดง ในคราวการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาพอนามัยและการพัฒนาตำบลบ้านดง นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน งบประมาณ หมู่บ้านละ ๑ ล้านบาท (ตามบันทึกข้อตกลง ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๓) ประจำปี ๒๕๖๔ ของแต่ละหมู่บ้าน ตามที่ได้เสนอมา และให้สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการที่ฝ่ายผู้บริหาร(นาย ก.บ.ต.) สามารถพิจารณาเลือกได้จากแผนพัฒนา อ.บ.ต.หรือใน ข้อบัญญัติ อ.บ.ต. หรือ ใน แผนของหมู่บ้าน หรือที่ประชุมประชาคมหมู่บ้านได้เสนอขอ โดยให้นำมาแจ้งรายงานให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง รับทราบในภายหลัง นั้น บัดนี้ ได้ รับแจ้ง จาก กำนัน และ ผู้ใหญ่บ้าน ได้ เสนอโครงการจากการทำประชาคมหมู่บ้าน ในการขอความเห็นชอบและแจ้งให้ สภา อบต.บ้านดง เพื่อรับทราบ ต่อไป ขอเชิญ เลขาธิการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง สรุปโครงการของแต่ละหมู่บ้าน ให้ สมาชิก อบต.บ้านดง ได้รับทราบ ครับ

ว่าที่ร้อยเอก ชัยทัศน์ ศรีนันทชัย เลขาธิการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

เรียนประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้ารับการประชุมทุกท่าน กระผม ว่าที่ร้อยเอกชัยทัศน์ ศรีนันทชัย เลขาธิการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ขอนำเรียนสรุป โครงการแต่ละหมู่บ้าน ประจำปี ๒๕๖๔ เพิ่มเติม ดังนี้

โครงการตำรวจบ้าน (อบต.)	๑๔๘,๔๐๐ บาท
โครงการตำรวจบ้าน (หมู่บ้าน)	๑๑๙,๓๑๖ บาท
โครงการตั้งด่านและจัดซื้ออุปกรณ์ (โควิด-๑๙) บ้านหัวฝาย หมู่ ๑	๑๔๘,๔๐๐ บาท
โครงการปรับปรุงระบบประปาจ่ายฝักการรบพิเศษที่๓ค่ายฝักการรบพิเศษประตูมาบ้านจำป๋อยหมู่ ๔	๔๕,๔๐๐บาท
โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กอนุบาลโรงเรียนบ้านแม่ส้าน หมู่ ๖	๕๐,๐๐๐ บาท
โครงการจัดซื้อกระเป๋า เครื่องแบบถุงเท้าและหน้ากากผ้าโรงเรียนบ้านแม่ส้าน หมู่ ๖	๔๙,๔๐๐ บาท
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้วิถีชีวิตภูมิปัญญาท้องถิ่นนักเรียนประถมโรงเรียนบ้านแม่ส้าน หมู่ ๖	๕๐,๐๐๐ บาท
โครงการสนับสนุนค่าพาหนะรถรับ-ส่งนักเรียนบ้านแม่ส้าน หมู่ ๖	๖๘,๒๐๐ บาท
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์หมู่บ้าน (เครื่องสูบน้ำดีเซล) บ้านสวนป่าแม่เมาะ หมู่ ๗	๕๐,๐๐๐ บาท
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์หมู่บ้าน (ลำโพง ชับเบส พาวเวอร์ แอมป์) บ้านสวนป่าแม่เมาะ หมู่ ๗	๕๐,๐๐๐ บาท
โครงการ ธารรงค์ป้องกันโรคโควิด-๑๙ (จัดซื้อหน้ากากอนามัย) บ้านสวนป่าแม่เมาะหมู่ ๗	๕๐,๐๐๐ บาท
โครงการ ธารรงค์ป้องกันโรคโควิด-๑๙ (ตั้งด่าน)บ้านสวนป่าแม่เมาะ หมู่ ๗	๔๒,๐๐๐ บาท
โครงการ ธารรงค์ป้องกันโรคโควิด-๑๙ (จัดซื้ออุปกรณ์) บ้านหัวฝายหลายทุ่ง หมู่ ๘	๑๑๕,๐๐๐ บาท
โครงการ ธารรงค์ป้องกันโรคโควิด-๑๙ (ตั้งด่าน) บ้านหัวฝายหลายทุ่ง หมู่ ๘	๔๒,๓๐๐ บาท

โดยทั้งนี้ได้แจกจ่ายรายละเอียดโครงการและหนังสือให้สมาชิก อบต. ทุกท่านเรียบร้อยแล้ว จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ครับ

นายมาย ปีกราช ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

มีสมาชิกสภา อบต.ท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ครับ ขอเชิญครับ

ที่ประชุม

-ไม่มีสมาชิกสภา อบต.ท่านใดเสนอ

นายมาย ปีกราช ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

เมื่อไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง เสนอแล้ว ก่อนที่จะลงมตินั้นตามข้อ ๗๖ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ กำหนดให้ก่อนการลงมติทุกครั้งให้ประธานสภาท้องถิ่นตรวจสอบดูว่ามีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ในที่ประชุมครบจำนวนเป็นองค์ประชุมหรือไม่ ดังนั้นขอให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ตรวจสอบนับจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงครบจำนวนเป็นองค์ประชุมหรือไม่

ว่าที่ร้อยเอกชัยทัศน์ ศรีนันชัย เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อยู่ในห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง จำนวน ๑๓ ท่าน ครบองค์ประชุม ครับ

นายมาย ปีกราช ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

ขณะนี้ไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อยู่ในห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง จำนวน ๑๓ ท่าน ครบองค์ประชุม

นายมาย ปีกราช ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

ถ้าไม่มีผู้ใดเสนอ ผมขอความเห็นชอบรับทราบโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาพอนามัยและการพัฒนาตำบลบ้านดง นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน งบประมาณ หมู่บ้านละ ๑ ล้านบาท (ตามบันทึกข้อตกลง ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๓) ประจำปี ๒๕๖๔ เพิ่มเติม ของแต่ละหมู่บ้าน ตามที่ได้เสนอมา โปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ/รับรอง	จำนวน ๑๒ เสียง
ไม่เห็นชอบ/ไม่รับรอง	จำนวน - เสียง
งดออกเสียง	จำนวน ๑ เสียง (ประธานสภา อบต.)

นายมาย ปีกราช ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

ที่ประชุมมติเห็นชอบรับทราบ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาพอนามัยและการพัฒนาตำบลบ้านดง นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน งบประมาณ หมู่บ้านละ ๑ ล้านบาท (ตามบันทึกข้อตกลง ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๓) ประจำปี ๒๕๖๔ เพิ่มเติม ของแต่ละหมู่บ้าน ตามที่ได้เสนอมา รายละเอียดดังนี้

โครงการตำรวจบ้าน (อบต.)	๑๔๘,๔๐๐ บาท
โครงการตำรวจบ้าน (หมู่บ้าน)	๑๑๙,๓๑๖ บาท
โครงการตั้งด่านและจัดซื้ออุปกรณ์ (โควิด-๑๙) บ้านหัวฝาย หมู่ ๑	๑๔๘,๔๐๐ บาท
โครงการปรับปรุงระบบประปาจ่ายฝักการรบพิเศษที่๓ค่ายฝักการรบพิเศษประตู่ผาบ้านจำปุมหมู่ ๔	๔๕,๔๐๐บาท
โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กอนุบาลโรงเรียนบ้านแม่ส้าน หมู่ ๖	๕๐,๐๐๐ บาท
โครงการจัดซื้อกระบี่เป่า เครื่องแบบถุงเท้าและหน้ากากผ้าโรงเรียนบ้านแม่ส้าน หมู่ ๖	๔๙,๔๐๐ บาท
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้วิถีชีวิตภูมิปัญญาท้องถิ่นนักเรียนประถมโรงเรียนบ้านแม่ส้าน หมู่ ๖	๕๐,๐๐๐ บาท
โครงการสนับสนุนค่าพาหนะรถรับ-ส่งนักเรียนบ้านแม่ส้าน หมู่ ๖	๖๘,๒๐๐ บาท
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์หมู่บ้าน (เครื่องสูบน้ำดีเซล) บ้านสวนป่าแม่เมาะ หมู่ ๗	๕๐,๐๐๐ บาท
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์หมู่บ้าน (ลำโพง ซับเบส พาวเวอร์ แอมป์) บ้านสวนป่าแม่เมาะ หมู่ ๗	๕๐,๐๐๐ บาท
โครงการ รมรงค์ป้องกันโรคโควิด-๑๙ (จัดซื้อหน้ากากอนามัย) บ้านสวนป่าแม่เมาะหมู่ ๗	๕๐,๐๐๐ บาท

โครงการ รมรงค์ป้องกันโรคโควิด-๑๙ (ตั้งด่าน)บ้านสวนป่าแม่เมาะ หมู่ ๗	๔๒,๐๐๐ บาท
โครงการ รมรงค์ป้องกันโรคโควิด-๑๙ (จัดซื้ออุปกรณ์) บ้านหัวฝายหลายทุ่ง หมู่ ๘	๑๑๕,๐๐๐ บาท
โครงการ รมรงค์ป้องกันโรคโควิด-๑๙ (ตั้งด่าน) บ้านหัวฝายหลายทุ่ง หมู่ ๘	๔๒,๓๐๐ บาท

ระเบียบวาระที่ ๔.๖ เรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ (สำนักปลัด)

นายมาย ปีกราช ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

ระเบียบวาระที่ ๔.๖ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ (สำนักปลัด) ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง เสนอญัตติและชี้แจงรายละเอียด

นายศุภร์ ไทยธนสุกานต์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้ารับการประชุมทุกท่าน กระผม นายศุภร์ ไทยธนสุกานต์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ดังรายละเอียดดังนี้

๑. สำนักปลัดโอนตั้งใหม่ แผนงานการบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

๑. เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน ๑ เครื่อง ราคา ๙,๕๐๐ บาท

(ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ ๒๕๖๓)

คุณลักษณะ

๑.๑ เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย

๑.๒ เครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๑.๔ แรงม้า

๑.๓ ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๓๐ซีซี

๑.๔ พร้อมใบมีด

รวมงบประมาณที่ขอโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ทั้งสิ้น ๙,๕๐๐ บาท

สืบเนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงได้รับแจ้งจากสำนักปลัดว่ายังขาดแคลนครุภัณฑ์ที่จำเป็นต่อการใช้งานบำรุงรักษาอาคารสำนักงานและปรับปรุงสภาพแวดล้อมในบริเวณอาคารสำนักงาน อบต. เพื่อให้การปฏิบัติด้านการบำรุงรักษาอาคารสำนักงานและปรับปรุงสภาพแวดล้อมในบริเวณอาคารสำนักงาน อบต. คล่องตัวและเกิดประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องมีเครื่องมือเครื่องใช้มาปฏิบัติงาน โดยขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ โดยขออนุมัติ โอนลดจากงบกลาง เงินสำรองจ่าย จำนวน ๙,๕๐๐ บาท จึงเรียนมาเพื่อให้สมาชิกสภา อบต.บ้านดงพิจารณาครับ

นายมาย ปีกราช ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

ขอขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงที่ได้นำเสนอญัตติและชี้แจงรายละเอียด การขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์และก่อนที่ท่านสมาชิกสภา อบต.บ้านดง จะอภิปรายผมขอให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงชี้แจงระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณาญัตติดังกล่าว ขอเชิญครับ

ว่าที่ร้อยเอกชัยทัศน์ ศรีนันทชัย เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

เรียนประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้ารับการประชุมทุกท่าน กระผม ว่าที่ร้อยเอกชัยทัศน์ ศรีนันทชัย เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ขอชี้แจงข้อระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ ดังนี้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น และ ข้อ ๒๘ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงรายจ่ายงบลงทุน ที่ทำให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงนำเรียนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง เพื่อโปรดทราบครับ

นายมาย ปีกราช ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

ตามที่เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ได้ชี้แจง ระเบียบ/กฎหมายแล้ว ขอเชิญสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง พิจารณา หรือผู้ใด มีประเด็น สอบถาม หรือสงสัยได้โปรดเสนอความเห็นหรือซักถาม ได้ ครับ

ที่ประชุม ไม่มีสมาชิกสภา อต.เสนอ

นายมาย ปีกราช ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

เมื่อไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง เสนอ หรือเพิ่มเติม แล้ว ก่อนที่จะลงมตินั้น ตามข้อ ๗๖ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ กำหนดให้ก่อนการลงมติทุกครั้งให้ประธานสภาท้องถิ่นตรวจสอบดูว่ามีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ในที่ประชุมครบจำนวนเป็นองค์ประชุมหรือไม่ ดังนั้นขอให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงตรวจสอบนับจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงครบจำนวนเป็นองค์ประชุมหรือไม่

ว่าที่ร้อยเอกชัยทัศน์ ศรีนันทชัย เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้ารับการประชุมทุกท่าน มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อยู่ในห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง จำนวน ๑๓ ท่าน ครบองค์ประชุม ครับ

นายมาย ปีกราช ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

ขณะนี้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อยู่ในห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง จำนวน ๑๓ ท่าน ครบองค์ประชุมกระผมขอมติที่ประชุมสภา อต. ว่าสมาชิกสภา อต.ท่านใด เห็นชอบอนุมัติให้ออนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ดังนี้

๑. สำนักปลัดโอนตั้งใหม่ แผนงานการบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

๑. เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน ๑ เครื่อง ราคา ๙,๕๐๐ บาท

(ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานงบประมาณ ๒๕๖๓)

คุณลักษณะ

- ๑.๑ เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย
- ๑.๒ เครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๑.๔ แรงม้า
- ๑.๓ ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๓๐ ซีซี
- ๑.๔ พร้อมใบมีด

รวมงบประมาณที่ขอโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ทั้งสิ้น ๙,๕๐๐ บาท

โดยขออนุมัติ โอนลดจากงบกลาง เงินสำรองจ่าย จำนวน ๙,๕๐๐ บาท โปรดยกมือขึ้นครับ

มติที่ประชุม

- เห็นชอบ/รับรอง จำนวน ๑๒ เสียง
- ไม่เห็นชอบ/ไม่รับรอง จำนวน - เสียง
- งดออกเสียง จำนวน ๑ เสียง (ประธานสภา อบต.)

นายมาย ปีกราช ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

เป็นอันว่าที่ประชุมสภา อบต. บ้านดง มีมติการขออนุมัติเห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ดังนี้

๑. สำนักปลัดโอนตั้งใหม่ แผนงานการบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

๑. เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน ๑ เครื่อง ราคา ๙,๕๐๐ บาท

(ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ๒๕๖๓)

คุณลักษณะ

- ๑.๑ เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย
- ๑.๒ เครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๑.๔ แรงม้า
- ๑.๓ ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๓๐ ซีซี
- ๑.๔ พร้อมใบมีด

รวมงบประมาณที่ขอโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ทั้งสิ้น ๙,๕๐๐ บาท

โดยขออนุมัติ โอนลดจากงบกลาง เงินสำรองจ่าย จำนวน ๙,๕๐๐ บาท มีสมาชิกสภา อบต.

บ้านดงเห็นชอบอนุมัติ ๑๒ เสียง งดออกเสียงจำนวน ๑ เสียง (ประธานสภา)

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ

นายมาย ปีกราช ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

มีสมาชิกสภา อบต. หรือผู้บริหารท่านใด มีเรื่องที่จะเสนอในวาระอื่นๆที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ขอเชิญครับ

นายประกอบ อินปัญญา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง หมู่ที่ ๔

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน กระผม นายประกอบ อินปัญญา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง หมู่ที่ ๔ กระผมขอสอบถามว่า บ่อบาดาล ที่สร้างจากกองทุนรอบโรงไฟฟ้า ในโรงเรียนบ้านจำปุย สามารถใช้งานได้แล้ว แต่พบปัญหาน้ำมีกลิ่นเหม็น และน้ำไหลไม่เต็มท่อ ปัญหาดังกล่าวนั้นมีสาเหตุมาจากอะไร และจะมีวิธีแก้ไขอย่างไร

นายสมหมาย เป็งขวัญ ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ผมขอชี้แจงปัญหาเกี่ยวกับบ่อบาดาลในโรงเรียนบ้านจำปุย ประเด็นดังนี้

๑. กรณีน้ำมีกลิ่นเหม็น มีสาเหตุมาจากในฤดูแล้งมีน้ำน้อย ไม่สามารถสูบน้ำขึ้นมาใช้งานได้ ทำให้น้ำขังอยู่ในบ่อเป็นเวลานานจนเกิดกลิ่นเหม็น เมื่อถึงฤดูที่มีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นในบ่อ ทำให้น้ำใหม่ผสมรวมกับน้ำเดิมที่ขังอยู่ น้ำที่สูบขึ้นมาจึงมีกลิ่นเหม็น วิธีแก้ไขคือ ให้ทำการสูบน้ำออกทุกวัน กลิ่นเหม็นจะค่อย ๆ หายไป

๒. กรณีน้ำที่สูบขึ้นมาไหลไม่เต็มท่อ มีสาเหตุมาจาก บ่อบาดาลมีความลึกถึง ๑๕๐ เมตร ประกอบกับท่อน้ำมีขนาดใหญ่ จึงทำให้น้ำที่สูบขึ้นมาไหลไม่เต็มท่อ

นายศุภร์ ไทยธนสุกานต์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน กระผม นายศุภร์ ไทยธนสุกานต์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงขอแจ้งในที่ประชุมเกี่ยวกับการรับสมัครการสรรหาเพื่อเป็นกรรมการผู้แทนภาครัฐ ในคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าแม่เมาะ (คพรพ.) โดยกระผมได้สมัครเข้ารับการสรรหาผู้แทนภาครัฐ ในด้านเศรษฐกิจชุมชน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครโดยคณะกรรมการคัดเลือกฯ

นายมาย ปักราช ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

เมื่อไม่มีสมาชิกสภา อบต.หรือผู้บริหารใดเสนอเรื่องอื่นต่อที่ประชุมแล้ว ผม ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภา อบต. คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล รวมถึงผู้มีเกียรติทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงในครั้งนี้ และได้ให้การสนับสนุนกิจการของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงด้วยดีตลอดมา ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความร่วมมือจากท่านเช่นนี้ตลอดไป ผมขอปิดการประชุม

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๒๐ น.

ว่าที่ร้อยเอก

(ชัยทัศน์ ศรีนันชัย)

ผู้บันทึกการประชุม

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้จัดประชุมเพื่อพิจารณาตรวจรายงานการประชุม เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ ปรากฏว่ารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ มีเนื้อหาครบถ้วนถูกต้องสมบูรณ์ทุกประการ

จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)..... อรพินผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางอรพิน วงศ์หน่อแก้ว)

สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง หมู่ที่ ๒/ ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)..... จิระศักดิ์ จันทนศักดิ์ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายจิระศักดิ์ จันทนศักดิ์)

สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง หมู่ที่ ๓/กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)..... กัญญา กัญญาผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางกัญญา กัญญา)

สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง หมู่ที่ ๘/กรรมการตรวจรายงานการประชุม

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงได้ มีมติรับรองรายงานการประชุม ในการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง สมัย สามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑
ประจำปี ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๔

ตรวจแล้วถูกต้อง

(ลงชื่อ)..... ปกราชผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายมาย ปกราช)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง